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CHADEMA yaomba 
usalama kina Lissu 

Mikakati Ujenzi ‘usipime’,
Sh. trilioni 3.8 uwanjani 
Na Romana Mallya, DODOMA

WAZIRI wa Ujenzi na 
Uchukuzi, Prof. Makame 
Mbarawa, ameliomba Bunge 
kuidhinisha Sh. trilioni 3.8 
ili kutekeleza majukumu 
ya wizara hiyo kwa mwaka 
ujao wa fedha, yakijumui-
sha ujenzi wa miradi ya 
barabara, madaraja, vivuko 
na viwanja vya ndege.

Mbali na miradi hiyo, wiz-
ara hiyo pia imeomba kui-
dhinishiwa fedha kwa ajili 
ya utekelezaji wa miradi 
mikubwa ikiwamo ya daraja 
refu zaidi Afrika Mashariki 
la Kigongo-Busisi na kulipa 
madeni ya makandarasi.

Akiwasilisha bungeni 
jijini hapo jana hotuba ya 
makadirio ya mapato na 
matumizi ya wizara hiyo ya 
mwaka wa fedha 2022/23, 
Prof. Mbarawa, alisema 
watahakikisha wanaongeza 
ushiriki wa wanawake 
katika ujenzi kwa kuwapa 
kipaumbele makandarasi 
wanawake.

Waziri huyo aliitaja miradi 
itakayotekelezwa katika 
sekta ya ujenzi mwaka ujao 
wa fedha inajumuisha  
ujenzi na ukarabati wa 
vivuko na maegesho ya 
vivuko, Sh. bilioni 13.123 
zikitengwa.

“Jumla ya Sh. bilioni 
2.585 zimetengwa kwa 
ajili ya mradi wa ujenzi wa 
maegesho ya vivuko. Kazi 
zitakazofanyika ni pamoja 
na upanuzi wa jengo la 
abiria katika kivuko cha 
Magogoni – Kigamboni 
kwa upande wa Kigamboni; 
ujenzi wa maegesho mapya 
ya vivuko vya Kayenze - 
Kanyinya, Muleba – Ikuza, 
Ijinga - Kahangala (Magu) 
na Bwiro - Bukondo (Uk-
erewe) pamoja na kubore-
sha mfumo wa tiketi za 
kielektroniki kwenye vivuko 
vitano (Magogoni-Kigambo-
ni, Kigongo-Busisi, Kisorya-
Rugezi, Pangani-Bweni na 
Ilagala-Kajeje),” alisema.

Waziri huyo alisema Sh. 
bilioni 59.817 zimetengwa 
kwa ajili ya mradi wa ujenzi 
na ukarabati wa nyumba 
na majengo ya serikali, 
ukiwamo mradi wa ujenzi 
wa nyumba za viongozi wa 
serikali uliotengewa Sh. bil-
ioni 8.015 kwa ajili ya ujenzi 
wa nyumba nyingine 20 za 
viongozi Dodoma pamoja 
na kuendelea na ujenzi 
wa nyumba tano za majaji 
katika mikoa ya Kilimanjaro, 
Mtwara, Shinyanga, Kagera 
na Tabora.

BARABARA, MADARAJA
Prof. Mbarawa alizitaja 

barabara zitakazojengwa 
kuwa ni pamoja na Soni-
Bumbuli-Dindira-Korogwe 
(Km 74), Mtwara-Newala-
Masasi (Km 210), Mnivata-
Tandahimba–NewalA-Masasi 
(Km 160) na Nachingwea-
Liwale (Km 130).

Kwa madaraja, Prof. 

Mbarawa alisema Daraja 
jipya la Wami

limetengewa Sh. bil-
ioni mbili ili kuendelea na 
ujenzi katika barabara ya 
Chalinze-Segera na ile ya 
Njombe-Makete Isyonje (Km 
157.4).

Waziri huyo barabara za 
kuelekea katika vituo vya 
Reli ya

Kisasa (SGR) zenye urefu 
wa Km 87.6 zimetengewa 
Sh. bilioni 15.806.

MADENI, BARABARA ZA 
JUU

Alisema Sh. bilioni 13 zim-
etengwa kwa ajili ya kulipa 
madeni ya makandarasi na 
washauri ujenzi wa madara-
ja ya Magufuli (Morogoro), 
Ruhuhu (Ruvuma), Mara 
(Mara), Magara (Manyara), 
Lukuledi (Lindi), Msingi 
(Singida) na Kiyegeya (Mo-
rogoro).

Prof. Mbarawa alisema 
wamepanga kuyaboresha 
makutano ya KAMATA, Ma-
gomeni, Mwenge, Tabata/
Mandela, Morocco, Bugu-
runi, Mbezi Mwisho, Fire 
na yale ya Kinondoni/Ali 
Hassan na Selander.

Alisema miundombinu ya 
mabasi yaendayo haraka 
(BRT) phase I-V (Km 69.8) 
imetengewa Sh. bilioni 
1.065 (fedha za ndani) na 
Sh. bilioni 48.247 (fedha za 
nje) zimetengwa kwa ajili 
ya miundombinu ya awamu 
ya pili.

“Miradi ya miundombinu 
ya viwanja vya ndege zim-
etengwa Sh. bilioni 86.102. 
Mfuko wa barabara fedha 
zilizotengwa ni Sh. bilioni 
599.756 ili kutengeneza na 
kukarabati barabara kuu za 
mikoa,” alibainisha.

USHIRIKI WANAWAKE
Prof. Mbarawa alisema 

wizara imepanga kuen-
delea kutoa mafunzo kwa 
makandarasi wanawake ya 
namna ya kuomba zabuni 
na namna ya kujaza zabuni 
kwa ufanisi.

Alisema Wakala wa Bara-
bara (TANROADS) umepanga 
kujenga barabara kuu yenye 
urefu wa kilometa 470 kwa 
kiwango cha lami na ukara-
bati wa kilometa 33 kwa 
kiwango cha lami katika 
barabara kuu, ujenzi wa ma-
daraja 10 na ukarabati wa 
daraja moja, na kufanya up-
embuzi yakinifu wa makini 
madaraja sita.

Alisema Bodi ya Usajili wa 
Wahandisi imepanga kusajili 
wahandisi 3,200, bodi 
ya uwasijili wa wabunifu 
majengo na wakadiriaji wa 
majengo kusajili wataalamu 
125 na ya makandarasi 
itasajili 960.

“Mamlaka ya Reli Tanza-
nia-Zambia (TAZARA) imet-
engewa Sh. bilioni 22.2 vy-
anzo vya mapato ya ndani 
na Sh. bilioni 13.19 kutoka 
mfuko mkuu wa serikali,” 
alisema.

Na Mwandishi Wetu

CHAMA cha Demokrasia na 
Maendeleo (CHADEMA) kime-
wasilisha kwa serikali hoja kuu 
mbili za kufanyia kazi ambazo 
ni kushughulikia madhara yali-
yotokana na ukiukwaji wa haki 
pamoja na kurejeshwa na ku-
kamilishwa kwa mchakato wa 
Katiba Mpya.

Katika hoja yake ya kwanza 
inayohusu haki, chama hicho 
kimeiomba serikali kuwahakik-
ishia usalama viongozi na alio-
waita wakimbizi wa kisiasa.

Viongozi wa chama hicho wa-
naoishi nje ya nchi kwa sasa kuto-
kana na kile wanachodai tishio la 
usalama wao ni pamoja na Maka-
mu Mwenyekiti, Tundu Lissu na 
aliyekuwa Mbunge wa Arusha 
Mjini, Godbless Lema.

Katibu Mkuu wa Chama cha 
Demokrasia na Maendeleo 
(CHADEMA), John Mnyika, jana  
alipozungumza na waandishi wa 
habari, alibainisha kuanza kwa 
mazungumzo kati ya ujumbe wa 
chama hicho ulioongozwa na 
Mwenyekiti, Freeman Mbowe na 
upande wa serikali ulioongozwa 
na Rais Samia Suluhu Hassan.

“Katika kikao chetu na vion-
gozi wa CCM na serikali, tulitaka 
hakikisho la usalama kwa vion-
gozi na wakimbizi wengine wa 
kisiasa walioko nje ya nchi.

“Vilevile, tulitaka kuondolewa 
bungeni kwa waliokuwa wa-
nachama 19 wa CHADEMA na 
kushughulikia masuala yaliyowa-
kumba viongozi kutokana na 
ukandamizwaji wa demokrasia,” 
Mnyika alisema.

Aliendelea: “Kuhusu katiba 
mpya, tunaamini ni nyenzo kuu 
ya kulipeleka taifa letu mbele 
na kufungua ukurasa mpya wa 
kimfumo na kitaasisi. Katika nchi 
yetu tumepeleka upande wa seri-
kali mapendekezo yetu juu ya 
namna ya kung’amua mchakato 
wa katiba ulipokwamia.”

Alisema katika hilo rai na map-
endekezo yao wameelekeza ka-

tika kuwa na ratiba na taratibu 
zitakazowezesha Katiba Mpya 
kukamilika kabla ya Uchaguzi 
Mkuu wa mwaka 2025.  

Kuhusu madhara yaliyotokana 
na ukiukwaji wa haki, Mnyika 
alisema katika mazungumzo yao 
na upande wa serikali, waliwasili-
sha mapendekezo 10 ikiwamo 
kuundwa kwa tume ya ukweli 
na upatanishi na kushughulikiwa 
kwa madhara yatokanayo na 
Uchaguzi wa Serikali za Mitaa wa 
mwaka 2019 na Uchaguzi Mkuu 
wa mwaka 2020.

“Jambo lingine ni kufutwa 
kesi zenye mwelekeo wa kisiasa 
na kuachiwa kwa wafungwa wa 
kisiasa. Lingine ni kufutwa au 
kurekebishwa kwa sheria kan-
damizi katika nchi yetu. Jambo 
lingine ni kushughulikia masuala 
yanayohusu viongozi wa chama 
na watu walioshambuliwa, ku-
potea au kuuawa kwa sababu za 
kisiasa,” alisema.

Mnyika ailisema huo ni mwan-
zo tu wa mazungumzo na hatua 
nyingine zinafuata na kuwataka 
wanachama wa chama hicho 
kuwa watulivu katika hatua hizo 
zilizoanza kwa kuwa mchakato 
wa maridhiano na wa muda mre-
fu unafanyika hatua kwa hatua.

Katibu Mkuu huyo alisisiti-
za msimamo wa kutoshiriki 
kutoa maoni katika kikosi kazi 
kilichoundwa na Rais Samia na 
kusema kuwa taarifa iliyotolewa 
na Ofisi ya Msajili wa Vyama vya 
Siasa kuwa  chama hicho kitatoa 
maoni mbele ya kikosi kazi leo si 
ya kweli.

“Ninaomba umma na wana-
habari mfahamu kuwa CHADE-
MA haitakwenda kesho (leo) 24 
Mei kutoa maoni mbele ya kikosi 
kazi. Msimamo wetu kuhusu 
mchakato unaoendelea wa kikosi 
kazi ni ule ule haujabadilika,” 
alisema Mnyika.

KAULI YA CCM 
Katibu wa Halmashauri Kuu 

ya Chama Cha Mapinduzi (CCM) 
Itikadi na Uenezi, Shaka Hamdu 

Shaka, alisema jana jijini Do-
doma kuwa Kamati Kuu ya Hal-
mashauri Kuu ya chama hicho 
iliyoketi juzi jijini Dodoma, mbali 
na kupokea na kujadili mambo 
mbalimbali, ilimpongeza Rais Sa-
mia kwa kuwa mstari wa mbele 
kutafuta maridhiano na vion-
gozi wa kisiasa nchini ili kusaidia 
uwapo wa haki, amani na umoja 
wa kitaifa.

“Kamati Kuu imempongeza 
mwenyekiti wake kwa kuendelea 
kushiriki majadiliano ya kupata 
maridhiano na makundi mbal-
imbali ya kisiasa wakiwamo vion-
gozi wakuu wa vyama, akiwamo 
(Prof. Ibrahim) Lipumba na hivi 
karibuni Mwenyekiti wa CHADE-
MA, Freeman Mbowe.

“Maridhiano ndiyo njia pekee 
ya kuendeleza amani, haki na 
umoja wa kitaifa ambao waasisi 
wetu walituachia, hivyo Kamati 
Kuu inampongeza sana Rais Sa-
mia kwa kuendeleza jitihada za 
kutafuta maridhiano nchini,” 
alisema.

Shaka alisema vikao hivyo vya 
maridhiano ni njia ya kutafuta 
mwafaka wa pamoja na CCM ipo 
tayari kuendelea na mijadala ya 
kuimarisha demokrasia nchini.

Aliwataka Watanzania wote 
bila kujali itikadi za vyama vyao, 
kumuunga mkono Rais Samia 
katika jitihada hizo za kutafuta 
maridhiano na umoja wa kitaifa.

Rais Samia hivi karibuni 
alishiriki ufunguzi wa mkutano 
wa haki, amani na maridhi-
ano ulioandaliwa na Kituo cha 
Demokrasia nchini (TCD) am-
bao pamoja na mambo men-
gine, aliagiza kutolewa maoni ya 
namna bora ya vyama vya siasa 
kuendesha mikutano ya hadhara.

Pia, aliagiza kukusanywa kwa 
maoni yatakayosaidia kufanya 
mabadiliko ya sheria ya vyama 
vya siasa na ile ya uchaguzi am-
bazo zimekuwa zikilalamikiwa 
na vyama vya siasa.

*Imeandikwa na Jenifer 
Gilla (DAR) na Paul Mabeja  
(DODOMA)

Makamu wa Rais, Dk. Philip Isdor Mpango, akizungumza katika mkutano wa Jukwaa la 
Uchumi Duniani unaofanyika Davos nchini Uswisi wakati wa mada ya kukabiliana na 
changamoto ya ukosefu wa chakula duniani jana. PICHA: OFISI YA MAKAMU WA RAIS
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ACT: Mchakato 
Katiba Mpya  
uanze Oktoba
Na Maulid Mmbaga

CHAMA cha ACT-Wazal-
endo kimetoa mapendek-
ezo 10 kwa Kikosi Kazi cha 
Rais Samia Suluhu Hassan, 
ikiwamo kuitaka serikali 
kuanza mchakato wa kupa-
ta Katiba Mpya mwezi Okto-
ba mwaka huu hadi Agosti 
2024 chini ya rasimu ya Jaji 
mstaafu Joseph Warioba.

Mapendekezo hayo yali-
wasilishwa jana jijini Dar es 
Salaam na Makamu Mwe-
nyekiti wa chama hicho 
Tanzania Bara, Dorothy 
Semu. Kiongozi huyo alifua-
tana na wajumbe wengine 
wa chama hicho ambao ni 
pamoja na Naibu Katibu 
Mkuu Bara, Joran Bashange, 
Katibu wa Habari, Uenezi na 
Uhusiano na Umma, Salim 
Bimani, na Naibu Katibu 
wa Haki za Binadamu na 
Makundi Maalum, Pavu Ab-
dallah. 

Semu alisema chama 
hicho kinapendekeza 
kupitiwa upya na kufanya 
marekebisho ya Sheria ya 
Mabadiliko ya Katiba (Con-
stitutional Review Act) na 
Sheria ya Kura ya Maoni 
(Referendum Act) ili kuki-
dhi matakwa ya sasa na 

kuamua mchakato wa ku-
pata Katiba Mpya uendele-
zwe kuanzia hatua ipi, pia 
kutambua maeneo yaliyo-
sababisha mkwamo katika 
mchakato wa 2011–2014.

“Tunapendekeza ku-
jengwa mwafaka wa kitaifa 
kuhusiana na maeneo 
muhimu yanayogusa mfu-
mo wa kikatiba wa Jamhuri 
ya Muungano ambayo ya-
mekuwa ndiyo chanzo na 
sababu ya mivutano katika 
maudhui ya Katiba Mpya.

“Maeneo hayo ni pamoja 
na Muungano na muundo 
wake; madaraka ya Rais; 
mgawanyo wa madaraka 
kati ya Bunge, Serikali, Ma-
hakama; mfumo wa uch-
aguzi na uendeshaji wake 
na Katiba Mpya kufikishwa 
kwa wananchi kwa ajili ya 
kupigiwa kura ya maoni,” 
alisema Semu.

Mapendekezo mengine 
yalitolewa na chama hicho 
kwenye maeneo yaliyoain-
ishwa na kikosi kazi hicho 
ambayo ni: Mikutano ya 
hadhara na ndani; ruzuku 
ya serikali kwa vyama vya 
siasa; masuala ya uchaguzi; 
mfumo wa maridhiano ili 
kudumisha haki, amani 
na utulivu; ushiriki wa 

wanawake na makundi 
maalum katika siasa na 
demokrasia ya vyama vin-
gi; elimu ya uraia, rushwa 
na maadili katika siasa; na 
uhusiano wa siasa na ma-
wasiliano kwa umma.

Kuhusu mikutano ya ki-
siasa, alisema wanapende-
keza kufutwa kwa kifungu 
cha 11(2) kinachotoa mam-
laka ya matumizi ya vifungu 
vya 43 na 46 vya Sheria ya 
Jeshi la Polisi ya mwaka 
1973 katika mchakato wa 
uitishwaji wa mikutano ya 
vyama vya siasa.

Kuhusu ruzuku kwa 
vyama vya siasa, alisema 
kuboreshwa kwa sheria 
kwa kuongezwa sharti la 
tengo la ruzuku kwa vyama 
vya siasa kuwa kati ya asil-
imia moja na mbili ya bajeti 
ya mwaka wa serikali.

“Asilimia 10 ya ruzuku ig-
awanywe sawa kwa vyama 
vyote vya siasa vilivyokidhi 
masharti ya kifungu hicho, 
asilimia 40 igawanywe kwa 
vyama kwa uwiano wa viti 
vya wabunge wa kuchaguli-
wa, asilimia 25 igawanywe 
kwa vyama vya siasa kwa 
kuzingatia kura za wabunge 
na madiwani,” aliwasilisha 
Semu.

Katibu Mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA), John 
Nyika, akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam jana. 
PICHA: JUMANNE JUMA

Mbunge alivyopiga 
sarakasi bungeni
Augusta Njoji na Romana Mallya, 
DODOMA

MJADALA wa makadirio ya ma-
pato na matumizi wa Wizara ya 
Ujenzi na Uchukuzi kwa mwaka 
2022/23 bungeni jana uliibua 
hisia kwa baadhi ya wabunge 
huku Mbunge wa Mbulu Vijijini 
(CCM), Flatei Massay, akiruka 
sarakasi ndani ya ukumbi wa 
Bunge na Mbunge wa Ukonga 
(CCM) Jerry Silaa, akimwaga ma-
chozi.
Katika sakata la kuruka sarakasi, 

Mbunge Massay akichangia 
mjadala huo alisema ameahidiwa 
mara nyingi kuhusu ujenzi wa 
barabara Mbulu hadi Hydom, 
lakini haijatekelezwa.
“Kamati ya Bunge ya Miun-

dombinu imeonyesha fedha zili-
zotengwa mwaka jana kwa ajili 
ya ujenzi wa barabra hii katika 
kiwango cha lami zimepelekwa 
kulipa madeni, kama waliniahidi 
kuwa barabara itajengwa hili 
tangazo linachukua muda gani? 
Mimi hapa mheshimiwa Spika sio 
shilingi tu. Mimi wananchi  
wameniambia shilingi niichukue 
niende nayo Mbulu Vijijini maana 
hapa hamna namna tena,” alise-
ma.
“Mheshimiwa Spika wa Bunge 

(Dk. Tulia Ackson) kama hutanitoa 
nje ya ukumbi wa Bunge naomba 
kupiga sarakasi bungeni. Mimi 
naona wanataka kunitengenezea 
ajali kuliko kukitengenezea ajali 
chama changu si bora uruhusu 
tu niruke hapa ili washtuke sasa. 
Nitafanyaje sasa mheshimiwa 
Spika?” Alihoji.
Kutokana na baadhi ya wabunge 

kushabikia apige sarakasi, 
mbunge huyo alilazimika kupiga 
akitumia meza yake huku Dk.Tulia 
akimsihi kutofanya hivyo.
Akiendelea kuchangia, Massay 

alisema katika bajeti ya mwaka 

jana aliahidiwa kujengwa kwa 
barabara na ameuliza maswali 
saba mwaka jana na manne mwa-
ka huu bila mafanikio.
Alisema yeye na wabunge wen-

zie saba walienda ofisini kwa 
Katibu Mkuu wa wizara hiyo ku-
dai barabara.
“Wanafunzi wa jimboni kwangu 

hawajui barabara ya lami nil-
ilazimika kuwapeleka Babati 
kwa ajili ya kuona barabara ya 
lami, hata wananchi wangu wa-
naomba Mungu ukame wakati 
kunapokuwa na mvua labda 
ataelewa changamoto wanazopi-
tia,” alisema.
Naye Mbunge Silaa alisema 

Kampuni ya Syno Hydro, imepe-
wa kazi ya ujenzi wa barabara 
ya mwendo kasi kutoka Gerezani 
hadi Mbagala, lakini iligundulika 
kuwa urefu wa kilometa 2.5 uli-
kuwa na ubovu.
“Pamoja na dosari hizi mkandar-

asi huyu amepewa zabuni ya ku-
jenga barabara ya mwendo kasi 
kutoka Kariakoo hadi Gongo la 
Mboto yenye urefu wa Kilometa 
23.6, kama viongozi wasingesi-
mama na kusema hapa pabovu 
mkandarasi angeendelea huko, 
wakati mwingine serikali tuwe 
tunaangalia mkandarasi ana kazi 
zaidi ya moja na kwenye maeneo 
mengi wanavuruga,”
“Bunge lako hili linaenda 

kutekeleza kero hiyo hiyo am-
bayo iko Mbagala, iko Temeke 
litakuwa Bunge la namna gani? 
Mkuu wa Wilaya ya Temeke 
alikwenda kusimamia walipwe 
wafanyakazi, Tanroad (Wakala wa 
Barabara Nchini) wakamwandikia 
barua asiingilie mkataba huo.”
“Mtu anaposema mapungufu 

haya huonekani kama ana jambo 
lake binafsi, sisi tunaenda kwe-
nye uchaguzi,” alisema huku aki-
bubujika machozi na kukaa chini 
akiwa amefunika macho.
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Mbaroni kwa tuhuma za 
kuua akiamulia ugomvi
Na Samson Chacha, TARIME

MKAZI wa Kijiji cha Kewanja, 
Tarafa ya Ingwe wilayani Ta-
rime, Samwel Samwel, anashi-
kiliwa na polisi kwa tuhuma za 
mauaji ya watu wawili kwa ku-
wapiga risasi wakati akiamua 
ugomvi.

Waliofariki wametajwa 
kuwa ni Mwita Sibora na Cha-
cha Bukima.

Kamanda wa Polisi Tarime 

Rorya, ACP William Mkonda, 
amethibitisha kutokea kwa 
tukio hilo na kueleza kuwa 
watu hao wote wakazi wa Ny-
amongo, wameuawa kwa ku-
pigwa risasi na mtuhumiwa 
usiku wa kuamkia Jumapili 
wakati wakinywa pombe baa.

Alisema baada ya kutokea 
ugomvi kati ya Sibora na Buki-
ma, Samwel aliyekuwa na sila-
ha aina ya bastola alijaribu ku-
ingilia ugomvi huo na kufyatua 

risasi moja hewani na zingine 
kuwapata watu hao na kusaba-
bisha vifo vyao papo hapo.

“Jeshi la Polisi tulifanikiwa 
kumkamata mtuhumi wa 
Samwel na tunamhoji zaidi 
kuhusiana na tukio hilo, baada 
ya uchunguzi tutamfikisha 
mahakamani kujibu mashtaka 
yanayomkabili,” alisema ka-
manda.

Alitoa wito kwa wamiliki wa 
baa kuwakagua wateja wao 

kama wana silaha na kuisalimi-
sha hadi wanapotaka kuondo-
ka wakabidhiwe, kutokana na 
kujitokeza kwa matukio mengi 
ya watu wenye silaha za moto 
sehemu za vilevi na kusababi-
sha madhara.

Alisema miili ya marehemu 
hao imepelekwa kufanyiwa 
uchunguzi na imehifadhiwa 
chumba cha maiti Kituo cha 
Afya Sirari kabla ya kukabidhi-
wa kwa ndugu zao.

Ndumbaro 
aahidi kasi 
utoaji haki 
mahakamani
Na Grace Gurisha 

WAZIRI wa Katiba na Sheria, 
Dk. Damas Ndumbaro, amesema 
kasi ya maboresho ya Ma-
hakama itakwenda sambamba 
na utoaji haki kwa haraka kwa 
kuwa hivi sasa kesi zinasikilizwa 
na kutolewa uamuzi kwa haraka 
baada ya maboresho yaliyo-
fanyika.
Dk. Ndumbaro alisema hayo 

jana, jijini Dar es Salaam ali-
potembelea Mahakama ya Tan-
zania na kufanya mazungumzo 
na Jaji Mkuu wa Tanzania, Pro-
fesa Ibrahim Juma, ikiwa ni moja 
ya ziara yake ya kikazi tangu 
alipoteuliwa kuwa waziri.
Alisema katika mazungumzo 

yao, Profesa Juma amemhakik-
ishia kwamba kasi ya maboresho 
inaendelea kwa kasi kubwa kwa 
lengo la kuhakikisha haki ina-
tendeka na ionekane inatendeka.
Pia alisema Profesa Juma am-

emhakikishia ushirikiano, kama 
inavyofahamika Mahakama ni 
muhimili ambao uko huru kwa 
mujibu wa Katiba hauingiliwi na 
mingine.
Alisema muhimili wa Mahaka-

ma utaendelea kutoa ushirikiano 
katika mambo ya kisera katika 
wizara hiyo.
“Nimepata fursa ya kutembelea 

Mahakama ya Tanzania nikiwa 
Waziri wa Katiba na Sheria, am-
bapo Profesa Juma ameniahidi 
ushirikiano na amenieleza kwa 
jinsi gani mahakama imefanya 
maboresho katika utoaji haki 
kuwafikia wananchi.” 
“Naifahamu mahakama, uli-

kuwa ukitembea mahakamani 
hata kupata faili ilikuwa ngumu 
sana, mafaili yamerundikana tu 
na majengo hayajaboreshwa, la-
kini leo ukitembelea mahakama 
yoyote unaona mfumo wao wa 
mafaili ni mzuri sana wameingi-
za kwenye huduma za kidigitali 
kupitia Mahakama,” alisema Dk. 
Ndumbaro.
Akizungumzia suala la uchache 

majaji, alisema katika uongozi 
wa Rais Samia Suluhu Hassan 
ndani ya mwaka mmoja amefan-
ya uteuzi wa majaji wengi hasa 
wanawake na kuahidi watakuwa 
wengi zaidi.

Ofisa Uhusiano wa Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA), Avitus Rushaka (kulia), akimsikiliza na kuchukua taarifa 
za mfanyabiashara wa duka la reja reja wilayani Kilosa jana, katika kampeni ya elimu kwa mlipakodi mlango kwa 
mlango iliyoanza jana mkoani Morogoro. PICHA: MPIGAPICHA WETU

PSC yapewa agizo kushughulikia rufani haraka
Na Augusta Njoji, DODOMA

NAIBU Waziri, Ofisi ya Rais, 
Utumishi na Utawala Bora, De-
ogratius Ndejembi, ameagiza 
Tume ya Utumishi wa Umma 
(PSC) kushughulikia haraka ru-
fani na malalamiko ya watumi-
shi ambao hawajaridhishwa na 
uamuzi wa mamlaka zao za nid-
hamu.

Ndejembi alitoa kauli hiyo jana 

jijini hapo alipokuwa akizindua 
Tume hiyo pamoja na mafunzo 
ya siku tatu ya wajumbe wapya 
wa tume hiyo.

Alisema hatua hiyo itaon-
doa tatizo la rufani hizo  
kucheleweshwa na kukaa muda 
mrefu.

“Wajumbe wa Tume hii mna-
takiwa mara moja kuanza kushu-
ghulikia rufani na malalamiko 
ya watumishi na kutolea uamuzi 

mapema,” alisema.
Ndejembi aliwaasa kutenda 

haki kwa watumishi ambao wa-
nakuwa wamekata rufani kutoka-
na na kutoridhishwa na uamuzi 
uliotolewa na mamlaka za ajira 
na nidhamu.

Hata hivyo, alisema kanuni za 
Tume hiyo zilizotungwa mwaka 
2003 zinafanyiwa marekebisho ili 
kuiruhusu kutoa uamuzi kwenye 
rufani hata bila kupata vielelezo 

vya upande wa pili.
“Niagize waajiri, mamlaka za 

ajira na taasisi nyingine zinazo-
husika na watumishi, kuhakiki-
sha zinawasilisha vielelezo vya 
walalamikaji kwa tume ili ishu-
ghulikie haraka rufani na malala-
miko ya watumishi hao kwa 
wakati,” alisema.

Kwa upande wake, Mwenyekiti 
Tume hiyo, Hamisi Kalombola, 
alisema, aliahidi yeye na makam-

ishna watatimiza wajibu wao kwa 
kufuata sera, sheria, taratibu, ka-
nuni na miongozo na maelekezo 
ili kutoa huduma bora kwa wa-
tumishi.

Katibu Mkuu wa Tume 
hiyo, Mathew Kirama, alisema 
uteuzi wa makamishna wa 
tume hiyo umezingatia uwezo,  
uadilifu na uzalendo wao kwa 
taifa.
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Bashungwa aonya vikundi hewa
kupewa mikopo ya h’shauri 10%
Na Augusta Njoji, DODOMA

WAZIRI wa Nchi, Ofisi ya 
Rais, Tawala za Mikoa na Seri-
kali za Mitaa, Innocent Bas-
hungwa, ameonya vikundi 
hewa na watu wasio walengwa 
kwenye mikopo ya asilimia 
10 ya mapato ya ndani ya hal-
mashauri inayotolewa kwa wa-
nawake, vijana na watu wenye 
ulemavu.

Akifungua mafunzo ya mfu-
mo wa usimamizi wa mikopo 
hiyo jana jijini hapo, Waziri 
Bashungwa alisema uwapo 
wa mfumo huo ni njia sahihi 
ya kutekeleza maelekezo ya 
Mdhibiti na Mkaguzi wa Hes-
abu za Serikali (CAG), kuhusu 
fedha hizo kutokana na hoja 
hiyo kuwa ikijirudia huku 
kamati za Bunge zikitoa map-
endekezo kuhusu usimamizi 
kila mwaka.

Alisema baada ya mafunzo 
hayo hataki kusikia fedha hizo 
zinakwenda kwa vikundi hewa 

au kwa watu wasio walengwa.
“Mheshimiwa Katibu Mkuu 

(Prof. Riziki Shemdoe) kwe-
nye mafunzo haya masuala ya 
vikundi hewa lazima yajadil-
iwe na tutoke na mkakati wa 
kuyadhibiti yaani iwe historia 
tusisikie mambo ya vikundi 
hewa, watu wasiolengwa ku-
pata mikopo hii lazima mfumo 
huu na kikao kazi hichi ki-
angalie.”

“Baada ya mafunzo haya ha-
tutaki kusikia watu wasioleng-
wa wanapata mikopo, baada 
ya mafunzo haya lazima wa-
toke na mbinu za maarifa yali-
yopatikana kwenye mafunzo 
tuone wanavyokwenda kufua-
tilia vikundi ambavyo vime-
pata mikopo na kuhakikisha 
mikopo waliyopata inakwenda 
kuwasaidia kubadilisha mai-
sha yao, na sio kuwapa mikopo 
ilimradi tu,” alisema.

Alisema fedha zinazokwen-
da kwenye vikundi ziwe na tija 
kwa kubadili maisha yao.

“Pia, mkaangalie urejeshaji 
ili vikundi vingine viweze ku-
pata, lazima kikao kikazi hiki 
na majibu yapatikane,” alise-
ma. Bashungwa alitaka wataal-
amu hao kupitia sheria na ka-
nuni za utoaji mikopo hiyo ili 
kuenda sambamba na mfumo 
huo na endapo kuna upungufu 
wizara yake itafanya marekebi-
sho ya sheria.

Kadhalika, alimwagiza Ka-
tibu Mkuu TAMISEMI, kuima-
risha Sekretarieti za Mikoa na 
Wilaya ili kusimamia kwa ka-
ribu wa miradi ya maendeleo 
kwenye maeneo yao.

“Katibu Mkuu pia hakikisha 
unaimarisha mifumo iliyopo 
ili kuongeza ufanisi wa utend-
aji kazi ikiwamo mfumo wa 
TAUS,” alisema.

Akizungumzia barabara 
za mitaani, Bashungwa alim-
wagiza Katibu Mkuu huyo kusi-
mamia mwongozo unaotaka 
halmashauri zinazokusanya 
zaidi ya Shilingi bilioni tano 

zinatenga asilimia 10 kwa ajili 
ya kutengeneza barabara za 
mitaa.

Awali, Katibu Mkuu, Profesa 
Shemdoe alisema Ofisi ya Rais-
TAMISEMI imekuja na mfumo 
huo wa kielektroniki kutafuta 
njia bora ya kuhakikisha fedha 
za asilimia 10 kwa vikundi zi-
nakusanywa, zinatumika na 
zinarejeshwa.

Kwa upande wake, Mkuu 
wa Idara ya Mahusiano, Ofisi 
ndogo ya Dodoma wa Benki 
ya NMB, Vicky Bushumbo, 
alisema benki yake imeamua 
kushiriki kuandaa mfumo huo 
baada kubainika kuna tatizo la 
udhibiti utoaji na urejeshaji wa 
mikopo hiyo.

“Benki imetoa takribani Sh. 
milioni 130 katika kuhakiki-
sha tunasaidia uboreshaji wa 
mfumo huu na Sh. milioni 10 
kwa ajili ya mafunzo ya mfumo 
huu ili kusaidia watendaji ku-
pata urahisi wakati wa utoaji 
na urejeshaji mikopo,” alisema.

Mkuu wa Mauzo Vodacom Tanzania PLC Kanda ya Ziwa, Ayubu Kalufya (kushoto), akisalimiana na Mkurugenzi 
Msaidizi wa Tiba Asili na Tiba Mbadala wa Wizara ya Afya, Dk. Paulo Mhame, katika maadhimisho ya Siku ya Ki-
mataifa ya Kutokomeza Ugonjwa wa Fistula, sambamba na kuzinduliwa mwongozo wa kitaifa kuhusu fistula, jijini 
Mwanza jana. Kulia ni Mkurugenzi wa Hospitali ya Bugando, Fabian Masaga. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Rais Samia kupokea tuzo Ghana
Na Maulid Mmbaga

RAIS Samia Suluhu Hassan, 
anatarajia kupokea tuzo ya 
mwaka ya Babacar Ndiaye, ku-
tokana na mafanikio ambayo 
serikali yake imeyapata katika 
ujenzi wa miundombinu ya 
usafirishaji.

Kwa mujibu wa taarifa iliyo-
tolewa jana na Kaimu Mkuru-
genzi wa Mawasiliano ya Rais 
Ikulu, Jaffar Haniu, Rais alion-
doka nchini jana na kuelekea 
Accra, Ghana kwa ziara ya ki-
kazi ya siku tatu.

“Rais anatarajia kupokea 
tuzo hiyo ambayo hutolewa 

kwa mkuu wa nchi iliyofanya 
vizuri na hutolewa kila mwaka 
katika mkutano wa Benki ya 
Maendeleo ya Afrika (AFDB) 
ambao kwa mwaka huu una-
fanyia Accra, Ghana,” alisema 
Haniu. Aliongeza kuwa katika 
mkutano huo Rais pia anata-
rajia kushiriki mdahalo wa 

wakuu wa nchi utakaojadili 
fursa mbalimbali zilizomo na 
changamoto zinazokabili nchi 
za Afrika.

Aidha, alibainisha changa-
moto hizo zitakazojadiliwa iki-
wamo mabadiliko ya tabianchi, 
kupanda kwa bei ya vyakula na 
matumizi ya nishati endelevu.

Kituo watoto 
wenye usonji 
chakabidhiwa 
milioni 4.1/-
Na Mary Geofrey

TAASISI ya Lukiza Autism, 
imekabidhi hundi ya Sh. milioni 
4.1 kwa Kituo cha Ufundi cha 
Watoto wenye changamoto 
za ufahamu cha Salt, kilichoko 
Mbezi Makabe, mkoani Dar es 
Salaam.
Msaada huo ni miongoni mwa 

madhumuni ya mbio za hisani 
(Run 4 Autism inclusive Mara-
thon 2022) zilizofanyika Aprili 
10, mwaka huu.
Mkurugenzi Mtendaji wa 

Taasisi ya Lukiza Autism, Hilda 
Nkabe, alikabidhi msaada huo 
jana pamoja na medali kwa 
waandishi wa habari ikiwa ni 
kutambua mchango wao katika 
kuandika habari za watu wenye 
ulemavu.
Alisema msaada waliotoa ni 

moja ya utekelezaji wa malen-
go ya taasisi yake ya kuwa-
saidia vijana wenye usonji na 
ulemavu mwingine kupata ujuzi 
wa kilimo mahiri ili kujipatia 
chakula na kujihusisha kwenye 
shughuli za kiuchumi.
“Fedha hizi tulizipata katika 

mbio tulizozifanya za kuelimi-
sha jamii kuhusu usonji ilikuwa 
ni uadhimishaji wa mwezi wa 
kuelimisha jamii kuhusu usonji 
duniani, kuelimisha jamii juu ya 
ujumuishwaji wa watu wenye 
changamoto ya ugonjwa huu 
katika shughuli zote za afya, 
elimu, kiuchumi na kijamii.
“Kuhamasisha familia zenye 

watoto wenye usonji na ulema-
vu mwingine, kutowaficha na 
kuchangisha fedha za kusaidia 
kituo hiki, nalo tumefanikiwa 
leo,” alisema.
Kwa upande wake, Mkurugen-

zi wa Kituo cha Salt, Rebecca 
Lebi, alisema fedha hizo zitatu-
mika kuendeleza mradi wa kil-
imo mahiri cha mjini (intensive 
urban farming) na utajumuisha 
ufugaji wa samaki kwa njia ya 
matangi, kilimo cha mboga kwa 
matone na ufugaji wa kuku wa 
kienyeji.
Alisema zitasaidia mradi 

huo kuanza mara moja kwa 
kununulia vifaa na pembejeo, 
kupata mboga, kuku na samaki 
salama kwa ajili ya matumizi 
ya kituo na kuuza ili kujipatia 
fedha za kulipia bili za maji na 
umeme.

“kuhamasisha familia 
zenye watoto wenye 
usonji na ulemavu 
mwingine, kutowaficha 
na kuchangisha fedha 
za kusaidia kituo hiki, 
nalo tumefanikiwa leo,” 
alisema.
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MAONI & UCHAMBUZI

SERIKALI imesema inatarajia kutengeneza ajira mpya milioni 
nane hadi mwaka 2025 kwa kufanya mabadiliko ya sheria, sera na 
kanuni za uwekezaji ambazo kwa kiasi kikubwa zimeonekana kuk-
waza ustawi wa sekta hiyo.

Pia imeahidi kufanyia kazi mapitio ya sheria, sera na kanuni za 
biashara nchini, lengo likiwa ni kutengeneza sekta binafsi imara 
yenye kuchangia uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa 
ujumla.

Waziri wa Viwanda, Biashara na Uwekezaji, Dk. Ashatu Kijaju, 
alisema lengo la serikali ni kujenga mazingira wezeshi kwa kuon-
doa vikwazo vyote, ikiwamo kodi korofi ambazo zimedhoofisha 
uwekezaji na kusababisha sekta hiyo kushindwa kufikia malengo 
tarajiwa.

Kauli ya waziri inakuja wiki chache baada ya Katibu Mkuu wa 
wizara hiyo, Profesa Godius Kahyarara, wakati wa uzinduzi wa fila-
mu ya Royal Tour, kuwa alieleza katika majadiliano na wawekezaji 
mbalimbali walibaini sheria, sera na kanuni nyingi zimepitwa na 
wakati zinahitaji kubadilishwa.

Alisema nyingi ni za miaka ya 90 ambayo sio mbali na 60 na sasa 
tupo miaka ya 2022, jambo linaloonyesha kuna mambo hayakuwa 
yamejumuishwa kwa ajili ya kuwezesha wawekezaji kufanyabi-
ashara nchini kwa kutoa ajira, kuchangia uchumi wa nchi na mtu 
binafsi. Hii ni habari njema hasa kwa wakati huu ambao Tanzania 
inajijenga upya baada ya kupitia kipindi ambacho hakikuwa rafiki 
kikodi na kisiasa, hali iliyosababisha wengi kufunga biashara au 
kufungasha virago.

Baada ya kuingia madarakani Rais Samia Suluhu Hassan, ali-
wataka Uwekezaji na Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA), kufan-
yakazi ya ziada kuondoa vikwazo vyote, kuacha kuchukua fedha 
kwenye akaunti za watu, kukamata wafanyabiashara na kufunga 
biashara.

Hatua zinazochukuliwa sasa ni za kupongezwa kwa kuwa zinak-
wenda kuistawisha sekta binafsi ambayo duniani kote imekuwa ni 
kiini cha uchumi kwa kuwa ndiyo walipa kodi wakubwa na walio-
ajiri wengi.

Duniani kote ajira nyingi zipo sekta binafsi, serikali hazifanyi bi-
ashara (kutegemea na sheria za nchi husika), inabaki kuwa mwez-
eshaji kwa kuhakikisha sera, sheria na kanuni ni zenye kukuza 
uchumi, ndicho kilichoonekana kwa sasa kwamba serikali imelio-
na tatizo kwa upande wao wanalirekebisha.

Kwa mujibu wa sheria zetu Rais ndiye Mwenyekiti wa Baraza la 
Biashara Tanzania, ambalo hukutana kila mwaka kujadili mambo 
mbalimbali ya kukuza biashara na uchumi wa nchi.

Wakati wa utawala wa Rais Jakaya Kikwete, alitumia muda 
mwingi kujenga sekta binafsi imara na mara zote alisisitiza kuwa 
ndiyo injini ya uchumi wa nchi, alihakikisha inakuwa na Watanza-
nia wengi walio ajiriwa.

Tunaipongeza Serikali ya Rais Samia kwa kuona hili na sasa 
inainyanyua sekta hii ili kufikia lengo la ajira milioni nane miaka 
mitatu ijayo, maana yake nchi inakwenda kupata kodi za biashara, 
kampuni, taasisi na watu binafsi.

Lazima serikali itimize wajibu wake wa kujenga mazingira wez-
eshi sekta binafsi ikifanikiwa katika hilo itaongeza makusanyo ya 
kodi, ajira na kustawi kwa uchumi.

Pamoja na yote mazuri tunakumbusha serikali kuweka jicho 
lake wazi kila sekunde kuhakikisha uwekezaji unaofanyika nchini 
unanufaisha Watanzania.

Mathalani, uwekezaji kwenye maliasili muhimu kwa nchi yetu, 
kuzijua siasa za dunia (Geo Politics), ambazo wakati mwingine hu-
ziumiza nchi maskini, lazima watendaji serikalini wawe mbele ya 
wawekezaji wowote kwa maslahi mapama ya nchi.

Lazima tuwe na uwekezaji wenye uwajibikaji, tuone vyombo vya 
wafanyabiashara kama Taasisi ya Sekta Binafsi Tanzania (TPSF), 
vinasimama imara kutetea maslahi ya nchi pasipo kutanguliza ma-
slahi binafsi.

Na Mwandishi 
Wetu
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SERIKALI ya awamu ya tano 
na sasa ya sita imejikita katika 
kampeni ya kuwa na Tanza-
nia ya viwanda, lakini ku-
fundisha na kuandaa wasomi 
wa sayansi ili kupeleka maen-
deleo ya sayansi na teknolojia 
kwa Watanzania.

Sambamba na kuimarisha 
viwanda serikali, inakusudia 
kufikisha nchi kwenye uchu-
mi wa kati kwa kuwa na vi-
wanda vipya vya kisasa zaidi, 
kufufua vilivyokwama ili ku-
fanya kazi tena na kuhamasi-
sha wawekezaji kuja nchi ku-
fungua miradi ya kiuchumi.

Kuwekeza kwenye viwan-
da kunategemea wasomi na 
watafiti na hilo halikuachwa 
nyuma, serikali inajenga 
shule za sayansi kwa kila 
mkoa kwa ajili ya kufundi-
sha wasichana ili taifa liwe 
na wasomi wanasayansi ki-
namama.

Ni jambo jema na la 
muhimu kuwekeza na kuwa 
na taasisi imara za kitafiti zi-
nazoweza kuuhamisha utafiti 
kutoka maabara na kuufiki-
sha kwa wananchi vijijini ili 
kitendawili cha kuwa na 
uchumi wa viwanda kuteg-
uliwa.

Hivyo, kuwekeza katika 
teknolojia ni muhimu na 
kuanzisha uwekezaji mkub-
wa wa kiutafiti hasa kwenye 
kuboresha kilimo ambacho 
ndicho mzalishaji mkubwa 
wa malighafi za viwanda 
hivyo.

Tanzania inahitaji ku-
kabiliana na changamoto 
za uzalishaji mashambani 
ili kuiwezesha nchi kuwa na 
malighafi za kutosha viwan-

dani, utoshelevu wa chakula 
na kutibu hali ya mazingira 
inayoharibiwa na kilimo kisi-
chojali mazingira.

Utafiti ni vyema uanze 
kuelekezwa kwenye kilimo 
ambacho sasa kipo taabani 
kutokana na ukame, wadudu 
waharibifu na matumizi 
makubwa ya viuatilifu am-
bavyo vinatishia afya za 
walaji na mazingira.

Baadhi ya mikoa wakulima 
wakubwa wa mahindi, mbo-
ga na matunda wanalizwa 
na wadudu waharibifu wa 
mazao.

Mathalani, wadudu wana-
shambulia mboga na kuwala-
zimisha wakulima kutumia 
viuatilifu vingi kupindukia 
bila mafanikio.

Mahindi yanashambuliwa 
na kusababisha hasara ya ma-
bilioni ya pesa kila mwaka na 
kinachohitajika ni uwekezaji 
kwenye utafiti na kutambua 
aina za wadudu ili kuwa-
dhibiti.

Utafiti huo ni vyema uanze 
kutengeneza dawa za asili ili 
kupunguza matumizi ya ke-
mikali za viwandani.

Ikumbukwe viuatilifu vya 
viwandani ni sumu inay-
oathiri kila mmoja ambaye 
anaweza kukutana nayo ka-
tika vyakula, hewa anayovuta 
na maji anayotumia. 

Hivyo basi, kuna kila saba-
bu ya kuunga mkono jitihada 
za serikali katika suala la ku-
wekeza kwenye utafiti na ku-
somesha wataalamu wenye 
uwezo wa kusimamia viwan-
da na kazi za kutafiti.

Kuwapo na wataalamu 
kunamaanisha kuajiriwa 

Watanzania walio na sifa za 
kusimamia viwanda hivyo na 
kufanya utafiti huku wakisi-
mamia viwanda.

Wataalamu watafanya 
utafiti kwa kupima virusi, 
vimelea na wadudu mbalim-
bali wanaoshambulia mazao.

Lakini pia, kupitia utafiti 
watatengeneza mbegu zenye 
ukinzani na virusi, wadudu 
na viwavi baada ya kutambua 
aina ya virusi na mahali vina-
popatikana 

Watafiti hao na watalaamu 
watasaidia kufunza wakulima 
mbinu za kutumia kanuni za 
kilimo bora na kustawisha 
mazao ili kupata tani nyingi 
za mazao hayo ikiwa ni ku-
zalisha malighafi za kutosha 
viwandani.

Ni wataalamu na watafiti 
watakaofanikisha kusambaza 
mbegu kimkakati ili kudhibiti 
magonjwa badala ya kutibu 
mazao yakiwa yameathirika.

Utafiti utawezesha wakuli-
ma kumiliki viwanda vyao, 
kuwa na soko la mazao yao 
na kupunguza umaskini 
hivyo Watanzania kunufaika 
na kilimo chao mashambani.

Changamoto za kukose-
kana wataalamu zitamal-
izika kwa kuwekeza kwenye 
masomo ya sayansi, kuandaa 
walimu, maabara na vifaa vya 
kutosha vya maabara katika 
shule hizo maalumu.

Wimbo wa Tanzania ya 
viwanda inawezekana utaku-
wa na uhalisia kama taifa 
litawekeza na kuimarisha 
utafiti unaotatua matatizo 
hasa kwenye kilimo ambacho 
ni uti wa mgongo wa uchumi 
wa taifa.
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Afariki dunia kwa kugonga kiberenge Morogoro
Na Idda Mushi, MOROGORO

MWENDESHA baiskeli maaru-
fu mjini Morogoro, Michael 
Mgombera, pia anajulikana kama 
Mwarabu Fighter, amefariki du-
nia na mwingine kujeruhiwa 
baada ya gari waliyokuwa wakisa-
firia aina ya Toyota Hilux Pick Up 
kugonga kiberenge katika eneo 
la makutano ya reli Kilimahewa, 
mjini hapa usiku.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa 
Morogoro, SACP Fortunatus 
Musilim, amekiri kutokea ajali 
hiyo ambayo imehusisha gari 
ndogo yenye namba ya usajili T 
840 DQF aina ya Toyota Hilux 

iliyogonga kiberenge kinachomi-
likiwa na Shirika la Reli Tanzania 
(TRC). Musilim alisema ajali hiyo 
ilitokea saa sita usiku na kusaba-
bisha kifo cha dereva wa gari 
ndogo ambaye ndiye mmiliki wa 
gari hiyo na kwamba kiberenge 
kilikuwa kikitokea Kilosa kuele-
kea stesheni ya Morogoro. 

“Katika gari hiyo kulikuwa na 
watu wawili na majeruhi mmoja, 
Razia Kassim, ambaye emepele-
kwa Hospitali ya Mkoa wa Mo-
rogoro kwa matibabu na dereva 
ambaye alipoteza maisha papo 
hapo eneo la tukio,” alisema 
Musilim.

Alitaja chanzo cha ajali hiyo 

kuwa ni uzembe wa dereva wa 
gari dogo kutaka kupita bila ta-
hadhari maeneo ya makutano ya 
reli licha ya dereva wa kiberenge 
cha treni kupiga king’ora kama ta-
hadhari ya ki usalama kwa wapita 
njia wengine.

“Dereva wa gari alikuwa 
hayupo makini ni kwamba 
hakuchukua hatua yoyote 
wakati alipofika katika eneo la  
makutano ya reli,” alisema Ka-
manda.

Kwa mujibu wa mashuhuda wa 
ajali hiyo, saa sita usiku wakati 
wakiwa kwenye harakati za 
kutafuta maisha, walikuta gari 
imebamizwa na kiberenge cha 

treni na kusikia sauti ya mwan-
amke akilia kuomba msaada.

“Wakati natoka Msamvu kwen-
da maeneo ya Tumbaku nilisikia 
sauti ya mwanamke analia kutaka 
msaada ndipo watu tunasogea 
kuanza kumsaidia kwa kush-
irikiana na polisi na askari wa 
Zimamoto,” alisema mmoja wa 
mashuhuda, Hassan Hassan.

Shuhuda mwingine alisema 
mwanamke aliyekuwa na mare-
hemu, aliokolewa majira ya saa 
11 alfajiri tangu ajali kutokea, 
alibanwa na chuma za gari na 
kushindwa kumtoa marehemu  
Mgombera hadi gari iliponyany-
uliwa.

“Huyu dada alilia sana hadi 
kupoteza fahamu, toka saa 6.30 
usiku, saa 11 ndiyo tukamuokoa, 
aliishiwa nguvu kabisa, ni mkazi 
wa Mafiga, mkono mmoja uli-
ingia kwenye siti, kijana mmoja 
fundi alikuja akajiminya akain-
gia kukata siti kwa tabu kubwa, 
mwanzo tuliwaza tumkate mko-
no kumuokoa, awali alikuwa 
amebanwa na vyuma, anaita 
niokoeni…niokoeni, Fire (Zimam-
oto) waliogopa kutumia hata gre-
da, maana yake unatumia petroli, 
ingeweza kuleta shida zingine,” 
alisema mmoja wa mashuhuda  
ambaye hakutaka kutajwa jina 
lake.

Mwingine auawa kwa 
risasi mgodi wa almasi
Na Marco Maduhu,  
SHINYANGA

HAMIS Mayunga (27), mkazi 
wa Kijiji cha Dulisi wilayani 
Kishapu mkoani Shinyanga, 
amedaiwa kuuawa kwa ku-
pigwa risasi na mlinzi wa kam-
puni ya Sam Security, Chacha 
Emmanuel wa mgodi wa al-
masi wa El-Hilali.

Kamanda wa Polisi mkoani 
Shinyanga, George Kyando, 
akitoa taarifa kwa vyombo vya 
habari jana, alisema tukio hilo 
lilitokea Mei 20, mwaka huu 

majira ya saa 4 usiku.
Alidai kuwa Hamis alikuwa 

na wenzake zaidi ya 10 waki-
vua samaki katika bwawa 
lililoko ndani ya mgodi huo 
wa El-Hilali na walinzi hao 
walipofika na kuwazuia kuvua, 
waligoma na hivyo kukatokea 
kutoelewana na kusababisha 
mauaji hayo.

“Wakati mzozo ukiendelea 
kwenye bwawa hilo ndipo 
mlinzi mmoja, Emmanuel 
Chacha akiwa na wenzake 
wanne, akampiga risasi 
upande wa kushoto kwenye 

moyo na kufariki dunia papo 
hapo,” alisema Kyando.

Alisema baada ya tukio 
hilo, mlinzi huyo alikimbia 
kusikojulikana na kuitelekeza 
bunduki aliyokuwa nayo aina 
ya shortgun na jeshi hilo li-
namtafuta ili afikishwe ma-
hakamani kwa hatua zaidi za 
kisheria.

Alisema jeshi hilo pia lina-
washikilia walinzi wenzake 
wanne kwa ajili ya upelelezi 
juu ya tukio hilo na kutoa wito 
kwa kampuni za ulinzi kuacha 
matumizi holela ya silaha.

Alisema hilo ni tukio la pili 
kutokea mkoani Shinyanga 
ndani ya mwezi mmoja wal-
inzi wa migodi kusababisha 
mauaji. Tukio lingine lilitokea 
kwenye mgodi wa Mwakitolyo 
wilayani Shinyanga, Jackson 
Joseph (35) aliuawa na mlinzi 
wa kampuni binafsi Mei 17, 
mwaka huu. 

Kamanda huyo alitoa wito 
kwa wananchi ambao wana-
zunguka migodi ya madini 
kutii sheria na kuacha kuingia 
kwenye maeneo ambayo yan-
alindwa.

Wiki ya Maziwa 
kuangalia 
makundi maalum
Na Neema Hussein, KATAVI 

KUELEKEA maadhimisho ya 25 ya 
Wiki ya Maziwa ambayo mwaka huu 
kitaifa yanafanyika mkoani Katavi, 
jamii imetakiwa kuitumia fursa hiyo 
kujifunza namna ya ufugaji bora 
wa ng’ombe kwa lengo la kuongeza 
uzalishaji nchini.
Wito huo ulitolewa na Mkuu wa 

Mkoa wa Katavi, Mwanamvua 
Mrindoko, wakati akizungumza 
na waandishi wa habari kuelekea 
maadhimisho hayo yanayotarajiwa 
kuanza Mei 27, 2022 hadi Juni Mosi, 
2022.
Aidha, Mrindoko alisema, lengo la 

maadhimisho hayo ni kuboresha 
unywaji wa maziwa kwa ugawaji 
kwenye makundi maalumu viki-
wamo vituo vya kulelea watoto ya-
tima, wazee na magereza.
“Lengo ni kuboresha unywaji wa 

maziwa na bidhaa zake na soko 
lake,” alisema Mrindoko.
Alisema maadhimisho hayo ya-

mekuwa yakilenga kutoa elimu kwa 
umma ya matumizi ya maziwa na 
faida zake, kuwaelimisha wadau 
kuongeza ubora wa bidhaa hiyo in-
ayotengenezwa nchini, kuwashawi-
shi watunga sera umuhimu wa tas-
nia ya maziwa katika kukuza uchumi 
wa nchi na kuondoa umaskini.
Mrindoko alisema sababu ya 

maadhimisho hayo kufanyika ki-
taifa mkoani Katavi inatokana na 
mapendekezo ya wadau wa tasnia 
ya maziwa nchini kwa kuzingatia 
uwekezaji mkubwa katika sekta hiyo 
unaohitajika katika Mkoa wa Katavi.
Kihistoria Wiki ya Maziwa ilian-

zishwa na Shirika la Chakula Duniani 
(FAO), ambao walichagua wiki hiyo 
kuwa ya uhamasishaji wa unywaji 
maziwa duniani kwa kuzingatia 
kuwa ni chakula bora kwa watu wa 
rika zote na ni mlo ulio kamili.
Tanzania utaratibu wa kuadhimi-

sha wiki ya unywaji wa maziwa 
ulinzishwa na Chama cha Wafugaji 
wa Ng’ombe wa Maziwa Pwani na 
Dar es Salaam (CODAFA) Juni 1997 
baada ya mkutano wa Kanda ya Af-
rika Mashariki na Kati kwa ufadhili 
wa Shirika la Land O’ Lakes baada 
ya wazalishaji na wasindikaji kukosa 
mahali pa kuuzia.

Ofisa Mkuu wa Wateja Binafsi na Biashara wa Benki ya NMB, Filbert Mponzi (watatu kushoto), akizungumza na 
mfanyabiashara wa mboga katika soko la Kilombero jijini Arusha, Ally Shabani (wapili kulia), baada ya kuzindua 
kampeni ya Teleza Kidigitali kwa Kanda ya Kaskazini. Kulia ni Meneja wa NMB Kanda ya Kaskazini, Dismas Pros-
per na Ofisa Mauzo NMB, Grace Fungo. PICHA: MPIGAPICHA WETU
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Mahakama ya Rufani yatupa 
maombi ya mfanyabiashara
Na Grace Gurisha 

MAHAKAMA ya Rufani imet-
upilia mbali maombi ya mare-
jeo ya mfanyabiashara Jitesh 
Ladwa, aliyekuwa akipinga 
uamuzi wa Mahakama Kuu 
kwamba ilikosea kutoa uamuzi 
wa kukubali maombi ya wana-
familia wenzake kwamba hana 
uhalali wa kusimamia uende-
shaji wa Kampuni ya Indian 
Ocean Hotels Limited inayomi-
liki hoteli maarufu ya Golden 
Tulip.

Uamuzi uliotolewa na jopo 
la majaji, Dk. Gerald Ndika, 
Penterine Kente na Othman 
Makungu, ulieleza kuwa sheria 
inayoipa mamlaka ya kusiki-
liza rufani, inazuia rufani au 
maombi ya marejeo dhidi ya 
uamuzi au amri ndogo za ma-
hakama ambazo hazina ma-

tokeo ya kumaliza shauri.
Mahakama ilisema sababu 

zilizotolewa na mrufani haziki-
dhi sifa za msingi za kuomba 
maombi ya marejeo.

Mahakama hiyo ilisema 
hakuna rufani au maombi ya 
mapitio ambayo yatakubaliwa 
dhidi ya uamuzi wa Mahakama 
Kuu, uamuzi wa awali au uamu-
zi mdogo au amri, isipokuwa tu 
kama uamuzi au amri hizo ma-
tokeo yake huhitimisha shauri.

“Hatuwezi kuona sababu ya 
msingi kwa nini leo tugeuke na 
kutoa tamko la kimahakama 
kinyume cha msimamo sahihi 
wa sheria ulioelezwa hapo juu, 
ambao tayari tumeshautamka 
sisi wenyewe.

“Lakini sababu zilizotolewa 
na waombaji hazikidhi matak-
wa ya chini ambayo yangeifan-
ya mahakama kurejea uamuzi 

wake wa awali. Hatima yake 
tunayafutilia mbali maombi 
haya kwa gharama,” lilisema 
jopo hilo.

Katika uamuzi wa Mahaka-
ma Kuu Divisheni ya Biashara, 
uliotolewa na Jaji Deo Nangela, 
alikubaliana na hoja za wadai 
huku Jitesh hakukubaliana 
na uamuzi huo na kufungua 
maombi ya mapitio Mahakama 
ya Rufani akiiomba ipitie ua-
muzi huo wa Mahakama Kuu 
kwa madai kuwa mahakama 
hiyo ilikosea katika uamuzi 
wake. Wanafamilia hao wali-
fungua kesi ya kibiashara 
Mahakama Kuu Divisheni ya 
Biashara dhidi ya Jitesh na 
kampuni hiyo ya Indian Ocean 
Hotels Limited, wakiomba 
amri sita ikiwamo mahakama 
hiyo itamke kuwa mwenendo 
na uendeshaji au utendaji wa 

Jitesh kwa kampuni hiyo haku-
wa halali na aliathiri maslahi ya 
kampuni na wadai kama wana-
hisa, wakurugenzi na wajumbe 
wa kampuni.

Waliomba imzuie Jitesh 
kutokushiriki katika meneji-
menti ya masuala ya kampuni 
na amri ya kuielekeza meneji-
menti ya kampuni kukabidhi-
wa kwa waombaji.

Pia imlazimishe Jitesh 
kuachia ofisi na eneo la biasha-
ra ili itumiwe na kampuni tu na 
hasara ya jumla kwa waombaji 
kwa kadri ya tathmini ya ma-
hakama.

Pia kumlazimisha Jitesh 
kuhusika kwa hasara zote na zi-
lizopatikana kama matokeo ya 
matumizi mabaya ya fedha na 
usimamizi mbaya wa kampuni 
uliofanywa na mjibu maombi 
wa kwanza.

Uelewa mdogo sheria kikwazo 
ukusanyaji wa mapato Pwani
Na Julieth Mkreri, KIBAHA

HALMASHAURI ya Mji wa 
Kibaha inakabiliana na kik-
wazo cha uelewa mdogo katika 
ukusanyaji wa mapato kutoka-
na na uelewa mdogo wa sheria 
na taratibu za uendeshaji bi-
ashara mbalimbali.

Kwa mujibu wa Kaimu Mku-
rugenzi wa halmashauri hiyo, 
Optuna Kasanda, baadhi ya 
wafanyabiashara huona kama 
wanaonewa wanapotakiwa ku-
fuata sheria.

Kasanda aliyabainisha hayo 
juzi wakati wa kikao cha Baraza 

la Madiwani alipokuwa akitoa 
taarifa ya utekelezaji wa kazi za 
idara ya fedha na biashara kwa 
kipindi cha mwezi Julai hadi 
Machi 2022.

Alisema kikwazo kingine ni 
pamoja na baadhi ya wafanya-
biashara wa soko la Mnarani 
kuendelea kufanya biashara 
katika eneo la Mailimoja Sten-
di, lakini mfumo mpya wa 
ulipaji serikalini (MUSE) kuwa 
kikwazo kutokana na upya 
wake.

Kasanda alisema mikakati 
ya halmashauri hiyo ni kuen-
delea kuwajengea uwezo wa-

fanyabiashara na wajasiriamali 
ili kutekeleza sera za kisekta 
kufikia dira ya maendeleo ya 
mwaka 2025.

Alibainisha kuwa kwa kipin-
di cha robo tatu, halmashauri 
hiyo kwa kushirikiana na wa-
dau wamekusanya mapato 
ya ndani Sh. 1,030,880,849 na 
kufanya mapato ya kuanzia 
Julai 2021 hadi Machi 2022 ku-
fikia Sh.3,999,623,748.92 sawa 
na asilimia 97 ya makisio ya 
mwaka 2021/2022 ambayo ni 
Sh. bilioni 4.1.

Kaimu Mkurugenzi huyo pia 
alisema kuwa kwa robo zote 

tatu kuanzia Julai hadi Machi 
2022, halmashauri hiyo imeku-
sanya mapato toka kwenye vy-
anzo fungwa Sh. 257,374,923.09 
na kufanya jumla ya mapato 
yote ya ndani na vyanzo fung-
wa kuwa Sh. 4,256,998,672.01 
sawa na asilimia 93 ya makisio 
ya mwaka 2021 ambayo ni Sh. 
4,561,367.650.

Kasanda alisema halmashau-
ri hiyo kwa kushirikiana na 
wakuu wa idara na vitengo 
pamoja na timu za ufuatiliaji 
wa mapato wanafanya zoezi la 
ufuatiliaji, ukaguzi na usimam-
izi kwa walipakodi na ushuru. 

Waanzisha 
kampeni kuepuka 
maambukizi UVIKO
Na Sabato Kasika

KITUO cha Sauti ya Jamii Kip-
unguni, jijini Dar es Salaam kwa 
kushirikiana na wadau wa afya 
wa Kata ya Kipunguni, kimeanzi-
sha kampeni iitwayo ‘Jihadhari 
na kamba ya kisima’ inayolenga 
kuepusha watu na ugonjwa wa 
UVIKO-19.
Hayo yalisemwa na Mkuru-

genzi wa kituo hicho Seleman 
Bishagazi, alipokuwa akizun-
gumza na gazeti hili jana na 
kufafanua kuwa kampeni hiyo 
pia inagusa kuepusha watu na 
magonjwa mengine ya mlipuko 
kikiwamo kipindupindu.
“Mbali na kuhimiza chanjo, 

tumehamasisha ununuaji wa 
ndoo na kuziweka pembeni mwa 
visima vya kuteka maji ili kila 
anayekuja kupata huduma hiyo, 
anawe kwanza kabla ya kushika 
kamba ya kutekea maji,” alisema 
Biashagazi.
Mkurugenzi huyo alisema ka-

tika kampeni hiyo, zaidi ya ndoo 
60 zimewekwa pembeni mwa 
visima vya maji ndani ya Kata 
ya Kipunguni na kwamba njia 
hiyo waliobuni inaweza ku-
saidia watu kuepusha watu kwa 
kuambikizwa ugonjwa huo na 
mengine.
Seleman alisema, kwa sasa ni 

lazima mtu anawe maji tiririka 
kwa sabuni na vitakasa mikono 
kabla hajashika kamba kuchota 
maji, kwa ajili ya usalama wa 
afya yake na ya wengine.
“Ikumbukwe kuwa mtu anatoka 

nyumbani kwake na huenda 
amepata maambukizi kwa 
kushika vitu ambavyo si salama 
au wakati mwingine ametoka 
chooni hajanawa vizuri, kisha 
anakwenda kisimani anashika 
kamba ya kuteka maji, anaweza 
kuambukiza wengine,” alisema.
Alisema kutokana na mazingira 

hayo, wakaamua kushirikiana 
na maofisa afya wa Kata ya 
Kipunguni, wamiliki wa visima 
vya maji kuweka mkakati wa 
kununua ndoo za maji tiririka.
“Kuna wakati tulifanya utafiti 

mdogo tukabaini kuwa watu 94 
huenda kuteka maji katika ki-
sima komoja, sasa ikitokea kuna 
mtu ameshika kamba akiwa na 
hajanawa vizuri anaweza ku-
waambukiza wote,” alisema.
Mwanaharakati Epiphania Ka-

mugisha, alisema hamasa kama 
hiyo kwa jamii ni ya muhimu 
ili kuhakikisha inapata uelewa 
kuhusu mbinu za kuepuka ma-
gonjwa mbalimbali ukiwamo 
ugonjwa wa UVIKO-19.
“Hatua zilizochukuliwa na Sauti 

ya Jamii Kipunguni za kuanzi-
sha kampeni za kuwa na ndoo 
za maji tiririka pembeni mwa 
visima vya maji ni ya kuungwa 
mkono kwani zinasaidia watu 
kuwa salama,” alisema Kamugi-
sha.

Waziri wa Kilimo, Hussein Bashe (kulia), akikabidhiwa zawadi na Mkurugenzi Mtendaji wa Benki ya Maendeleo ya 
Kilimo Tanzania (TADB), Frank Nyabundege, alipotembelea banda la maonyesho la TADB bungeni jijini Dodoma, 
wakati wa hotuba ya bajeti ya Wizara ya Kilimo iliyopitishwa mapema wiki hii. PICHA: MPIGAPICHA WETU
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Wanafunzi watakiwa 
kuzingatia malengo yao
Na Christina Haule,  
MOROGORO

W
ANAFUNZI wa 
kike nchini 
wameaswa kusi-
mamia na kuzin-

gatia malengo yao, masomo 
na maisha ya baadaye, kwa 
kuacha kuingia kwenye ma-
husiano ya kimapenzi ambayo 
yanaweza kuwasababishia ku-
pata ujauzito, ndoa za utotoni 
na magonjwa, jambo litaka-
lokatiza ndoto zao.

Ofisa Ustawi wa Jamii Man-
ispaa ya Morogoro, Joyce 
Mugambi, aliyasema hayo 
jana kwa niaba ya Mkurugenzi 
wa Halmashauri ya Manis-
paa,   Ally Mchella, wakati wa 
ufunguzi wa kongamano la 
kugawa taulo za kike 200 kwa 
wanafunzi kutoka shule za se-
kondari 11 za Kata za Manispaa 
ya Morogoro lililoandaliwa na 
Taasisi ya Wezesha Mabadiliko 
(WEMA).

Alisema wakiwa wanafunzi 
wanapaswa kutofanya ma-
jukumu ya mama kwa kuhu-
dumia wanaume huku waki-
soma na kutakiwa kufanya 
mtihani jambo ambalo alidai 
hawataliweza bali wazinga-
tie masomo huku wakiwa  
na nidhamu shuleni kwa saba-
bu dunia ya sasa ni ya ushinda-
ni.

“Ni bora ukafaulu na kupata 
hata daraja la tatu au nne ya 
mwanzo kama umekosa la 
kwanza na pili, hiyo itaku-
saidia hata ukiamua kufanya 
biashara au vinginevyo sababu 
kwa sasa hata wanaume ha-
waoi mwanamke asiyesoma,” 
alisema.

Awali Mkurugenzi wa 
WEMA, Dk. Lusako Mwakilu-
ma, akitoa mada ya kujiamini 
aliwataka wanafunzi hao kuz-
ingatia mbinu 10 za mafanikio 
ya maisha kwa muda mfupi 
na mrefu na kuacha kujiingiza 
kwenye vitendo vilivyo kiny-

ume na maadili vitakavyopele-
kea kufanyiwa ukatili.

Alizitaja mbinu hizo kuwa ni 
kuandika malengo ya maisha, 
kuwa na nidhamu ya mambo, 
kuwa tayari kufanya walicho-
panga kufanya, kujali afya zao, 
kujali muda, kuwa na taarifa 
sahihi kwao na wengine, kuwa 
na marafiki sahihi, kusimama 
uelekeo walioanzisha na ku-
jithamini, kujiamini na kuji-
kubali.

Akizungumzia pedi za kufua 
zilizogawiwa kwa wanafunzi 
hao, Mkurugenzi huyo ali-
waasa wanafunzi kuzingatia 
matumizi ya pedi hizo ambazo 
zinadumu ndani ya mwaka 
mmoja na miezi minane, ili 
ziwasaidie katika kuendeleza 
maisha yao ya usichana na 
masomo salama wawapo shu-
leni.

Naye Inspekta wa Polisi ku-
toka Dawati la Jinsia Jeshi la 
Polisi mkoani hapo, Mwanaidi 
Lwena, alisema wanajipanga 

kuanzisha klabu za jenda na 
masuala ya kupinga ukatili wa 
kijinsia katika shule 10 za Se-
kondari za kata Manispaa ya 
Morogoro.

Inspekta Lwena alisema 
ufunguzi wa klabu hizo uta-
saidia polisi kutoa elimu ya 
masuala ya ukatili wa kijinsia 
na jenda kwa wanafunzi sam-
bamba na polisi kupata taarifa 
mbalimbali za wanafunzi wa 
kike, ikiwamo wanafunzi ku-
tongozwa na walimu wa kiume 
na kukosa kwa kutoa taarifa ili 
wapate msaada sababu wa-
saidizi wenyewe kuwa wahusi-
ka wa masuala hayo.

Naye mmoja wa wanafunzi 
hao, Neema Matokeo mwa-
nafunzi wa kidato cha tatu, 
Shule ya Sekondari Uwanja 
wa Taifa, alisema kundi hata-
rishi kwao ni wauza chipsi na 
waendesha pikipiki maarufu 
kama bodaboda, wanaowala-
ghai kiasi cha baadhi kuingia 
kwenye mahusiano.

Meneja Raslimali Watu wa Mgodi wa Bulyanhulu, Lumbu Kambula, akiongea katika kongamano  la kuwajengea 
uwezo wanafunzi wa vyuo vikuu nchini lililoandaliwa na Taasisi ya AIESEC Tanzania, lililofanyika Chuo Kikuu cha 
Dodoma kwa udhamini wa kampuni ya Madini ya Barrick. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Maelfu  
wapata elimu  
ya bidhaa  
za viwango
 Na Mwandishi Wetu

WANANCHI zaidi ya 15,000 
katika Wilaya za Songwe, 
Njombe, Mufindi na Halmashauri 
ya Wilaya ya Iringa wamepatia 
elimu kuhusiana na umuhimu wa 
kununua bidhaa zilizothibitishwa 
na Shirika la Viwango Tanzania 
(TBS) sambamba na kuhamasisha 
wafanyabiashara kusajili maduka 
ya chakula na vipodozi.  

Kampeni hiyo ya kutoa elimu 
kwa wanachi hao ilianza Mei 7, 
mwaka huu, katika wilaya hizo 
na kuhitimishwa mwanzoni mwa 
wiki hii, ambapo ilifanyika katika 
maeneo mbalimbali yakihusisha 
na shule za msingi na sekondari, 
masoko, stendi, minadani na 
maeneo mengine ya wazi am-
bapo wananchi walijitokeza kwa 
wingi kupata elimu na ufahamu 
wa masuala mbalimbali yahu-
suyo ubora wa bidhaa.

Akizungumzia kampeni hiyo 
Mkuu wa Idara ya Elimu Se-
kondari wa Halmashauri ya Mji 
wa Mafinga, Stephen Shemdoe, 
aliipongeza TBS kwa kutoa elimu 
kwa wanafunzi na alishauri kuan-
zishwa kwa klabu za kudumu za 
masuala ya viwango katika shule 
za sekondari kwa miaka ijayo ili 
elimu hiyo iwe endelevu.

Kwa upande wake Meneja Uhu-
siano na Masoko wa TBS, Glad-
ness Kaseka, aliwakumbusha 
wananchi kutambua kuwa vita ya 
bidhaa hafifu sio ya TBS pekee, 
bali ni ya Taifa kwa ujumla.

“Katika kampeni hii tumeweza 
kuwafikia wananchi 15,865 kati 
yao wanafunzi wa shule za 
msingi na sekondari 9,144 na wa-
nanchi 6,721,” alisema Kaseka. 

Kaseka aliwafafanulia wanafun-
zi pamoja na walimu kuhusu 
umuhimu wa viwango katika 
maisha yao ya kila siku vile vile 
kuwafahamisha fursa ya huduma 
bure kwa wajasiriamali wadogo.

Aliwataka wananchi waliopata 
elimu hiyo kuhakikisha wanaku-
wa mabalozi kwa kuhamasisha 
ubora katika jamii wanazoishi.

Aidha, alitoa wito kwa wa-
nanchi kuendelea kutoa taarifa 
pindi  wanapokutana na bidhaa 
zilizokwisha muda wake au wa-
napotilia shaka bidhaa yoyote 
katika soko.

Kwa upande wa wafanyabi-
ashara aliwataka kuhakikisha 
wanafuatilia taratibu sahihi za 
usajili wa bidhaa au majengo 
ya chakula na vipodozi kwa 
kutembelea ofisi ya TBS iliyopo 
karibu au kupiga katika kituo 
cha huduma kupitia mawasiliano 
yaliyotolewa.

Kampeni ya kuelimisha umma 
inayotolewa na shirika hiyo 
ni endelevu itaendelea katika 
wilaya za mikoa ya kaskazini.

Na GIdeon Mwakanosya, 
SONGEA

ZAIDI ya abiria 50 walioku-
wa wakisafiri kutoka Songea 
kwenda Dar es Salaam kupitia 
njia ya Lindi wamenusurika 
kufa baada ya basi la Superfeo 
walilokuwa wakisafiria kuacha 
njia na kupinduka.

Habari zilizopatikana jana 
na kuthibitishwa na Mkuu 
wa Wilaya ya Tunduru, Julius 

Mtatiro, zilisema kuwa ajali 
hiyo ilitokea katika kijiji cha 
Huria barabara ya Songea 
kwenda Tunduru majira ya 
saa 3.00 asubuhi.

Ajali hiyo inahusisha gari 
aina ya Scania yenye namba za 
usajili T694 DXF mali ya kam-
puni ya Superfeo yenye makao 
makuu Manispaa ya Songea, 
mkoani Ruvuma iliyokuwa 
ikiendeshwa na Halima Mb-
wana, ambaye inadaiwa ame-

katika mkono wa kulia katika 
ajali hiyo.

Alifafanua kuwa katika 
ajali hiyo kulikuwa na abiria 
zaidi ya 50 ambao walikuwa 
wakielekea Dar es Salaam na 
baadhi ya abiria wamejeruhi-
wa na kukimbizwa katika Hos-
pitali ya Misheni ya Kiuma kwa 
matibabu zaidi.

Mtatiro alisema ajali hiyo 
imesababisha majeruhi 19 
na hakuna kifo, kati yao 14 

walipatiwa matibabu na ku-
ruhusiwa na wengine wa-
naendelea kupatiwa matibabu 
huku baadhi wakitarajiwa  
kupewa rufani kwenda  
hospitali kubwa kwa matibabu 
zaidi.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa 
Ruvuma, Joseph Konyo, ak-
iongea na Nipashe kwa njia ya 
simu alithibitisha kutokea kwa 
ajali hiyo.

50 wanusurika kifo basi likipinduka
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habari bungeni

Serikali yafafanua vigezo
fedha za Mfuko wa Jimbo 

WIZARA ya Mifugo na Uvuvi, 
imesema haitasita kuchukua hatua 
kwa mtu yeyote atakayeingia kwe-
nye eneo lililotengwa kwa ajili ya 
mazalia ya samaki.

Naibu Waziri wa Wizara hiyo, Ab-
dallah Ulega, aliyaeleza hayo bun-
geni jana alipojibu swali la nyongeza 
la Mbunge wa Nkasi Kaskazini 
(CHADEMA), Aida Khenani, aliyeta-
ka serikali kuweka mkakati wa ziada 
wa kulinda mazalia ya samaki bila 
kuathiri wavuvi.

Akijibu swali hilo, Ulega alisema|; 
“Huo ni uhalifu na hatutamvumilia 
yeyote atakayekwenda kuharibu 
rasilimali hii ya Watanzania, bila 
kulinda mazalia ya samaki wata-

potea.”
Alisema serikali kwa kushirikiana 

na jamii imejipanga kuyatambua, 
kuyaainisha na kuyatangaza kwa 
mujibu wa sheria ili yalindwe.

Katika swali la msingi, mbunge 
huyo alihoji mpango wa serikali 
kujenga soko la kisasa la mazao  
yatokanayo na uvuvi   wilayani   
Nkasi.

Ulega, akijibu swali hilo, alisema 
mpango wa serikali ni kujenga na 
kuboresha miundombinu ya uvuvi 
ikiwamo mialo na masoko katika 
maeneo mbalimbali nchini.

“Kwa upande wa mwambao wa 
Ziwa Tanganyika unaojumuisha 
Wilaya ya Nkasi, shughuli za uvuvi zi-

nafanyika katika mialo ipatayo 239,” 
alisema.

Kati ya mialo hiyo, alisema serikali 
imeboresha mialo minne ya Kibi-
rizi (Manispaa ya Kigoma ujiji), Ikola 
(Tanganyika), Muyobozi (Uvinza) na 
Wilaya ya Kirando (Nkasi).

Alisema serikali imejenga na 
kuboresha masoko mawili ya sam-
aki ya Kibirizi (Kigoma) na Kasanga 
(Sumbawanga).

“Pia, kwa sasa serikali inaendelea 
na jitihada za kuupandisha hadhi 
mwalo wa Kirando ulioko Wilaya ya 
Nkasi ili ufikie hadhi ya kuwa soko la 
kisasa la samaki na mazao ya uvuvi,” 
alisema.

Waonywa uvamizi mazalia ya samaki

W
AZIRI wa Nchi Ofisi 
ya Makamu wa Rais, 
Muungano na Mazin-
gira, Dk. Selemani Jafo, 

ametaja vigezo vinne vinavyotumika 
kugawa fedha za kuchocheo maen-
deleo ya jimbo.

Dk. Jafo aliyasema hayo jana bun-
geni alipojibu swali la Mbunge wa 
Malindi (CCM), Mohamed Suleiman 
Omar, aliyetaka kujua mpango wa 
serikali wa kupitia upya fedha za 
mfuko wa kuchocheo maendeleo 
ya jimbo na kuongeza fedha kwa 
upande wa Zanzibar.

Akijibu swali hilo, Waziri Jafo 
alisema kifungu cha 5(3) cha She-
ria ya Mfuko wa Jimbo kimefafanua  

vigezo vinavyotumika kugawa fedha 
hizo.

Alitaja vigezo hivyo kuwa ni mga-
wo sawa kwa kila jimbo asilimia 25, 
idadi ya watu asilimia 45, kiwango 
cha umaskini asilimia 20 na ukubwa 
wa eneo asilimia 10.

“Serikali itaendelea kuangalia 
uwezekano wa kuboresha mgawo 
wa fedha za Zanzibar kulingana na 
upatikanaji wa mapato,” alisema.

Mbunge wa Lulindi (CCM), Issa 
Mchungahela, alihoji kama fedha za 
mfuko huo zinapaswa kutumika ku-
nunulia samani za Ofisi ya Jimbo.

Akijibu swali hilo, Naibu Waziri 
wa Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa 
na Serikali za Mitaa (TAMISEMI), 

David Silinde, alisema mfuko huo 
ulianzishwa kwa sheria namba 16 ya 
mwaka 2009.

“Fedha za Mfuko wa Jimbo ni ma-
hususi kwa ajili ya kutekeleza miradi 
ya kijamii iliyoanzishwa na wananchi 
wa jimbo husika,” alisema.

Silinde alisema halmashauri 
zilielekezwa kuwapatia wabunge 
ofisi kwa ajili ya shughuli zao ikiwa 
ni pamoja na samani kulingana na 
uwezo wao wa ukusanyaji mapato 
yao ya ndani.

“Ninachukua fursa hii kuwasi-
hi wakurugenzi wa halmashau-
ri kushirikiana na wabunge  
katika kutekeleza majukumu yao,” 
alisema.

Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais, Selemani Jafo, akijibu maswali yaliyoulizwa na baadhi ya 
wabunge kwenye mkutano wa Bunge wa saba kikao cha 28 jijini Dodoma jana. PICHA: IBRAHIM jOSEPH

NAIBU Waziri wa Habari, Mawasiliano na 
Teknolojia ya Habari, Andrea Kundo, amese-
ma wilaya zote nchini zitafikiwa na huduma 
za mkongo wa taifa wa mawasiliano ifikapo 
mwaka 2025.

Alitoa kauli hiyo bungeni jana alipojibu 
swali la Mbunge wa Viti Maalum (CCM), Ami-
na Ali Mzee, aliyehoji ni lini serikali itapeleka 
mkongo wa mawasiliano wa taifa katika 
wilaya 14 ambazo hazijafikiwa ikiwamo Mjini 
Magharibi na Kusini Unguja ili kurahisisha 
utoaji huduma kwa wananchi.

Akijibu swali hilo, Naibu Waziri Kundo alise-
ma serikali kupitia Wakala wa Miundombinu 
ya Mawasiliano Zanzibar (ZICTIA) imefikisha 
huduma za Mkongo wa Taifa wa Mawasiliano 
katika mikoa na wilaya zote za Zanzibar.

“Mjini Magharibi inapata huduma kupitia 
vituo vilivyoko maeneo ya Jamhuri Garden, 
Fumba na Ofisi za ZICTIA na Kusini Unguja 
inapata huduma kupitia kituo kilichopo Paje,” 
alisema.

Alibainisha kuwa hadi sasa jumla ya wilaya 
43 nchini zimefikiwa na mkongo wa ma-
wasiliano wa taifa.

“Kwa bajeti ya mwaka wa fedha 2021/2022 
jumla ya wilaya mpya 23 zitafikiwa na hivyo 
kuwa na jumla ya wilaya 66 nchini zenye hu-
duma ya mkongo wa taifa wa mawasiliano,” 
alisema.

Naibu Waziri alisema kwa mwaka wa fedha 
2022/23 wilaya zingine mpya 15 zitafikiwa 
na hivyo kuwa na jumla ya wilaya 81.

Wilaya zote kufikiwa 
mkongo wa taifa 2025

SERIKALI imesema inaendelea kutafuta fed-
ha kwa ajili ya kukamilisha skimu zote za um-
wagiliaji nchini ikiwamo ya Ifumbo wilayani 
Chunya.

Naibu Waziri wa Kilimo, Anthony Mavunde, 
alitoa kauli hiyo jana bungeni alipojibu swali 
la Mbunge wa Lupa (CCM), Masache Kasaka.

Mbunge huyo alihoji ni lini serikali itatoa 
fedha ili kukamilisha ujenzi wa Skimu ya 
Umwagiliaji katika Kata ya Ifumbo, Chunya, 
akibainisha mradi huo ulianza mwaka 2006.

Alihoji mkakati wa serikali wa kutumia 
Bonde la Mto Lupa kwa kuwa unafaa kwa 
kilimo cha umwagiliaji.

Akijibu maswali hayo, Naibu Waziri Ma-
vunde alisema serikali inatambua umuhimu 
wa skimu ya umwagiliaji ya Ifumbo yenye 
eneo la hekta 250, kulimwa mazao ya mpun-
ga, alizeti, ufuta, mboga na mahindi kwa 
wananchi wa Chunya.

“Kwa kutambua umuhimu wa skimu hiyo, 
serikali ilitenga kiasi cha Sh. milioni 400 
kupitia Programu ya Kuendeleza Kilimo 
(ASDP I) na Sh. milioni 50.58 kupitia Progra-
mu ya Kuendeleza Kilimo Wilayani (DADPs) 
katika mwaka wa fedha 2008/2009. 

“Fedha hizo zilitumika kujenga miundom-
binu ya umwagiliaji ikiwamo banio, vigawa 
maji 11, vivuko vya miguu 10 na mfereji 
mkuu wenye urefu wa mita 2,165,” alisema.

Mavunde alisema serikali inatambua 
umuhimu wa kilimo cha umwagiliaji nchini 
na hasa ukizingatia mabadiliko ya tabianchi 
yanayosababisha mtawanyiko wa mvua 
isiyotabirika.

Hata hivyo, alisema wiki hii wizara itatuma 
timu ya Tume ya Umwagiliaji kwenda kupitia 
Bonde la Mto Lupa ili kushauri.

Serikali yasaka 
fedha skimu za 
umwagiliaji 
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K
ILIMO cha mahindi 
kinawatoa machozi 
wakulima karibu kote 
nchini kutokana na 

ugonjwa wa ‘fall army waves’ au 
viwavi vamizi unaoshambulia ma-
hindi wiki chache baada ya kuota.

Maradhi haya huletwa na 
viwavijeshi vamizi, wanaova-
mia mahindi muda mfupi baada 
ya mbegu kuota vikila majani, 
kutafuna shina, maua (mbelewe), 
maganda, nyuzi, gunzi na punje za 
mahindi.

Yote hayo yamezalisha malala-
miko na hisia nyingi kuhusu 
ugonjwa huo ambao wengine 
wanadai hautibiki, umetengene-
zwa na kampuni za ng’ambo zina-
zozalisha mbegu na unapoingia 
ardhini (shambani) hauishi hata 
ukichoma udongo huwezi kuu-
maliza. Pamoja na ugali Watanza-
nia huandaa milo mbalimbali inay-
otokana na mahindi kama kande, 
‘makukuru’ gidheri, loshoro na pia 
pombe za asili hutengenezwa kwa 
mahindi.  

Nipashe inazungumza na mtafiti 
mbobezi wa magonjwa ya mazao 
Dk. Joseph Ndunguru ambaye ni 
Mkurugenzi wa Kituo cha Utafiti 
Mikocheni (TARI-Mikocheni), jijini 
Dar es Salaam, kuhusu madai hayo 
ya wakulima, ugonjwa na mikakati 
ya udhibiti.

SWALI: Tufahamishe kuhusu 
ugonjwa mpya wa viwavi vamizi 
unaoshambulia mahindi

JIBU: Unatokana na ‘larva’ au 
viwavi wanaoeneza ugonjwa huu 
wa mahindi ambao leo unaoneka-
na karibu kila kwenye mashamba 
ya mahindi. Hautokani na mbegu 

wala hauishi ardhini ni mgeni 
hauna asili ya Tanzania umetokea 
ng’ambo na vimelea vimefika 
nchini kupitia shughuli mbalim-
bali za usafirishaji na ubebaji watu 
na bidhaa. Vimelea huishi angani.

Viwavijeshi vamizi vina asili ya 
Amerika na hapa kwetu viliingia 
2017 katika mikoa ya kaskazini, 
vikitokea Kenya na Ethiopia na 
vimesambaa sehemu kubwa. 
Lakini si nchini tu, ni Afrika karibu 
yote panapolimwa mahindi. 
Nchi nyingi za Kusini ya Jangwa 
la Sahara na Afrika Kusini zime-
athirika.

“Viwavi vinaharibu mahindi 
katika hatua zote vinakula 

magunzi, majani, maganda, punje 
na shina, mmea ukiwa shambani.”

Changamoto kubwa waliyonayo 
wakulima ni kununua viuatilifu 
ambavyo vinaweza kudhibiti au 
visidhibiti viwavi kulingana na 
hatua za ukuaji na jamii ya wadudu 
hao.

“Utafiti uliofanyika TARI 
Mikocheni unaonyesha kuwa 
licha ya kulingana na kufanana 
viwavi hawa unapowatazama kwa 
macho, ukweli ni kwamba wapo 
jamii nyingi sana, tena wanatofau-
tiana mno”.

Ukweli unajulikana kwa kufanya 
kipimo cha nasaba –DNA kinacho-
bainisha tabia za kibailojia, maum-

bile yao na utofauti wa kila kiwavi 
ili kwamba tuandae au kutambua 
dawa za kudhibiti kwa kutumia 
viuatilifu tofauti kulingana na 
makundi tunayoshughulika nayo.

“Ndiyo maana kabla ya kutoa 
dawa ni lazima kupima kwanza 
DNA zao. Kwa sababu viwavijeshi 
vilivyoko Tabora ni tofauti na vina-
vyopatikana Sengerema, Songea au 
Mbeya. ‘Genetic groups’ (makundi 
ya kimaumbile) ni tofauti na 
vinaweza kudhibitiwa kwa viua-
tilifu tofauti na si aina moja. Ili 
kuwa na udhibiti endelevu kitu 
cha kwanza lazima kupima DNA 
ili tujue ni mdudu wa aina gani 
tunayeshughulika naye na ana-

dhibitika na dawa ipi.” 
Ili kuwa na udhibiti endelevu 

ni lazima kujua ni aina gani ya 
mdudu au kiwavi vamizi tuna-
choshughulika nacho kipo mkoa 
fulani kutegemeana na nasaba- 
DNA zake. 

Hii itawezesha kufikisha viua-
tilifu sahihi eneo sahihi kutibu 
wadudu sahihi ili kuwa na udhibiti 
endelevu, hivyo kazi ianze na 
kupima sampli za DNA za wadudu 
hao kwenye mashamba ili kufa-
hamu aina zao na dawa muafaka.

Jambo la muhimu ni kwa 
kupima DNA kwa kila eneo na 
kutengeneza ramani ya kila mkoa 
yenye maelezo na aina ya wadudu 
na kusambaza dawa kwa kila mkoa 
kulingana na viwavijeshi walioko 
eneo hilo.” 

Ni kwasababu japo wanafa-
nana lakini siyo jamii moja hivyo 
hawawezi kutibiwa na dawa za 
aina moja siyo kama malaria, 
ndiyo maana uchunguzi wa DNA 
ni jambo la muhimu kabla ya 
kudhibiti.

“Lazima kujua aina ipi inapa-
tikana wapi ili tuweze kujua njia 
bora na endelevu za kuwadhibiti 
na tunaposambaza viuatilifu ile 
ramaniya taifa ituongoze mfano 
Mbeya tupeleke jamii hii na Kagera 
au Arusha aina nyingine ya dawa.”

SWALI: Vipi kuhusu madai 
kuwa wadudu hawasikii dawa au 
ni sugu, DNA imebaini hilo?

JIBU: Bila kupima DNA na kuzi-
jua tunaweza kuchukua viuatilifu 
kwa ajili ya kudhibiti aina hii tu-
kavipeleka kwa wadudu ambao 
dawa hiyo si muafaka kwao, hivyo 

Ufahamu ugonjwa wa mahindi 
unaotibika kwa kupima DNA

Mahindi yaliyoharibiwa na viwavijeshi vamizi. PICHA: MTANDAO

TEKNOLOJIA
NA GAUDENSIA 
MNGUMI
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• Mtoa huduma, mteja hawaonani

TBS ina ma-
jukumu ya 
kutayarisha 
na kusima-
mia viwango 
vyote vya 
kitaifa, ku-
toa ushauri 
viwandani 
juu ya uzal-
ishaji wa 
bidhaa bora, 
kupima na 
kuhakiki  vi-
pimo vina-
vyotumika 
viwandani.

TEHAMA inavyookoa muda TBS

Wataalamu wa maabara  wa TBS wakiwa kazini. PICHA ZOTE: MTANDAO 

K
ATIKA juhudi za kubore-
sha huduma zake, 
Shirika la Viwango Tan-
zania (TBS) limegeukia 

Teknolojia ya Habari na Mawasi-
liano (TEHAMA), ili kuondoa ur-
asimu usio wa lazima, kupoteza 
muda likilenga kuhudumi umma 
kwa tija.

Shirika hilo limeanzisha mfumo 
wa utoaji huduma kwa njia ya 
mtandao Online Application 
System’ (OAS), unaopatikana na 
kwenye mtandao duniani kote 
kwa tovuti ya http://oas.tbs.go.tz.

Meneja wa TEHAMA wa TBS, 
Jabir Abdi, anatoa maelezo hayo 
wakati wa kutoa taarifa za kazi 
za BS kwa wana habari, akieleza 
kuwa mfumo huo utaokoa muda 
wa mteja, kwa kuwa hawezi 
kufika ofisi za shirika hilo kupata 
huduma, kwa madai kwamba, 
zinapatikana popote alipo.

Aidha, anasema, OAS inadhibiti 
mianya ya rushwa, kwa kuwa 
muomba huduma na mhudumu 
hawaonani na pia mrundikano wa 
mafaili ya maombi na muda wa 
kumhudumia mteja vimepungu-
zwa.

“Ndani ya siku tatu mteja 
anapata huduma na inawezekana 
anahudumiwa ndani ya siku moja 
au mbili, lakini haiwezi kuzidi tatu, 
kwani ndani ya siku hizo anatak-
iwa awe amehudumiwa,” anasema 
Abdi.

Meneja huyo anafafanua kuwa 
kwa kupitia mifumo ya njia ya 
mtandao ya TBS, wafanyabiashara 
wanapata orodha za bidhaa zina-
zotakiwa kukaguliwa nchini, na 
kwamba huduma yote inapatikana 
kupitia OAS.

MWANZO NI MGUMU
Anasema kulikuwapo na 

changamoto hasa kutokana na 
baadhi ya wateja kutolewa jinsi ya 
kutumia mfumo huo wa TEHAMA, 
na kwamba shirika lilitoa mafunzo 
kwa wale ambao walikuwa hawa-
jauelewa.

“Wajasiriamali ambao bado 
wako nyuma katika matumizi ya 
TEHAMA, tunaendelea kuwapa 
elimu endelevu, kwani mjasiria-
mali popote alipo anaweza kupiga 
simu anaelekezwa jinsi kutunia 
mfumo huo,” anasema.

Anaongeza kuwa katika ofisi za 
TBS za kanda kama kuna mjasiri-
amali ana shida katika matumizi ya 
mfumo huo, wanampa mafunzo 
na maelekezo mbalimbali njia 
ya simu na kwamba hatua hiyo 
imekuwa na mafanikio.

“Hadi sasa hatujapata malala-
miko, hiyo inaonyesha kwua 
elimu tunayotoa imewasaidia, 
kwani wanapata huduma kwa 
wakati, hivyo si lazima mteja 
afike ofisini kupata huduma bali 

anahudumiwa huko huko aliko,” 
anasema.

KUSAMBAZA MAABARA
Meneja Upimaji wa shirika hilo, 

Joseph Makene, anasema TBS 
ina maabara tisa zinazotumika 
kuchunguza bidhaa mbalimbali 
ambazo ni bora na vifaa vya kisasa 
vya uchunguzi na wataalamu wal-
iobobea katika uchunguzi.

Akitoa taarifa kuhusu kazi za 
maabara hizo zilizopo makao 
makuu ya TBS, Ubungo Dar es 
Salaam, anafafanua kuwa kuna 
maabara za uchunguzi wa bidhaa 
zote.

“TBS tuna maabara za kupima 

nguo na ngozi, zinatumika kuchun-
guza bidhaa zote zinazohusu nguo 
na ngozi pia zipo kupima vifaa 
vya kikemikali ambayo hutumika 
kupima vipodozi na bidhaa zote za 
petroli,” anasema Makene.

Anaongeza kuwa shirika hilo 
pia lina maabara tatu za uhandisi 
ikiwamo ya uhandisi umeme 
ambayo inafanya uchunguzi 
wa vifaa vyote vinavyohusiana 
na umeme kama vile Tv, simu, 
kompyuta na vingine vingi.

“Lakini tuna maabara ya 
uhandisi mitambo ambayo ina-
fanya uchunguzi wa bidhaa zote 
zinazohusu mitambo na pia ipo 
maabara ya ujenzi inayopima 

bidhaa zote za ujenzi kama 
mabomba yanayotumika katika 
kupitisha maji majumbani na 
kwenye miradi mbalimbali,” 
anasema.

Makene anaitaja pia maabara 
nyingine za kupima vifungashio 
na ugezi ambayo inafanya ugezi 
wa vipimo vyote, ambavyo vina-
tumika katika uzalishaji viwandani 
na kwenye hospitali.

  Aidha, anasema kwa sasa 
shirika hilo mbioni kusimika 
mitambo ya maabara kwenye 
kanda zake kwenye baadhi ya 
mikoani, ikiwa ni njia mojawapo 
ya TBS ya kusogeza huduma za 
upimaji karibu na wananchi.

Kwa mujibu wa Makene, kanda 
hizo ni Mwanza, Kigoma, Dodoma, 
Mtwara, Mbeya, Arusha, huku 
akitoa wito kwa wazalishaji wa 
bidhaa kutumia TBS kuthibitisha 
ubora wa bidhaa zao.

“Ninatoa wito huu kwa wale 
ambao hawana maabara, kwani 
tunajua wapo wengine tayari wana 
maabara zao wanataka kutengen-
eza vitu vyenye ubora unaokuba-
lika, lakini wasiokuwa na maabara 
watumie za TBS,” anasema.

FAIDA ZA VIWANGO
Meneja Viwango wa shirika hilo, 

Yona Afrika anasema, viwango 
vina faida nyingi, ikiwamo kuweka 
usawa katika uwanja wa biashara, 
kuondoa mkanganyiko kuhusu 
bidhaa pia husaidia kufungua 
masoko zaidi.

“Viwango hurahisisha biashara 
kati ya nchi na nchi, vinahakiki-
sha wa ubora, usalama, kuaminika, 
ufanisi na huipa serikali urahisi 
wa kuunda sheria za masuala ya 
afya na usalama wa watumiaji wa 
bidhaa,” anasema Afrika.

Akielezea utayarishaji wa 
viwango, Afrika anasema hutayar-
ishwa kwa kuleta pamoja pande 
zote zenye maslahi kuanzia wazal-
ishaji, watumiaji na wasanifu 
katika kila kifaa, bidhaa, mchakato 
au huduma.

“TBS ina majukumu ya kutayari-
sha na kusimamia viwango vyote 
vya kitaifa, kutoa ushauri viwan-
dani juu ya uzalishaji wa bidhaa 
bora, kupima na kuhakiki  vipimo 
vinavyotumika viwandani,” 
anasema.

Anataja baadhi ya majukumu 
mengine kutoa mafunzo kwa 
wafanyakazi wa viwandani, 
udhibiti wa bidhaa zenye ubora 
hafifu, utoaji wa alama na cheti 
cha ubora wa bidhaa za ndani na 
nje ya nchi.

“Lakini pia tunaelimisha umma 
juu ya masuala yote yanayohusu 
uwekaji na usimamizi wa viwango 
na udhibiti ubora wa bidhaa 
viwandani na usajili wa chakula 
na vipodozi,” anasema.

TEKNOLOJIA 
NA SABATO 
KASIKA
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Mathalani, 
‘rice cooker’ 
bei yake 
inaanzia 
Shilingi 
100,000 
wakati 
jiko lenye 
umeme na 
gesi kwa 
pamoja ma-
jiko matatu 
gesi na se-
hemu moja 
umeme bei 
yake ni zaidi 
ya shilingi 
600,000. 

Kushusha bei umeme, vifaa kupikia 
kutakavyomaliza uhaba wa nishati

Jiko la umeme lenye presha ‘electric pressure cooker’ linapika kwa ufanisi kwa kutumia umeme 
kidogo, hivyo kuwa mbadala wa mkaa. PICHA: MTANDAO

K
WANZA nimshukuru 
Mwenyezi Mungu kwa 
zawadi ya uhai na afya 
njema maana ndiye 

mwenye hatimiliki ya uhai wetu. 
Kadhalika, namshukuru kwa 
kuijalia Tanzania rasilimali ny-
ingi za asili kama misitu na wany-
amapori.

 Mwaka 2021 taifa limefikisha 
miaka 60 ya Uhuru uliopatikana 
Desemba 9, 1961 ni kipindi kirefu 
sawa na binadamu aliyezaliwa, 
akakua na akafikisha umri wa 
kuitwa mzee au raia mwandamizi. 

Kwa hiyo ni dhahiri ‘raia Tan-
zania’ amepitia na kushuhudia 
mengi katika safari ya maisha 
yake.

Wakati wa uhuru karibu nchi 
nzima ilikuwa imefunikwa na 
misitu ya asili hususani aina ya 
“miyombo” na kwenye milima ya 
Kilimanjaro na Meru pamoja na 
milima katika Tao la Mashariki, 
Milima ya Livingstone na Rungwe, 
ilikuwa ni Tanzania ya kijani ili-
yojaa misitu minene ya kitropiki.

Tanzania ilibahatika kuwa 
na urithi wa aina hiyo ya misitu 
pamoja na maliasili nyingine 
ikiwamo ardhi ya kutosha. Rasili-
mali misitu ni tegemeo kwa 
Watanzania walio wengi kumudu 
maisha ya kila siku.

Karibu kila familia au kaya, 
kwa namna moja au nyingine, 
inatumia huduma na bidhaa za 
misitu. Tangu uhuru hadi sasa 
rasilimali misitu imekuwa chanzo 
muhimu cha kuni, mkaa, dawa 
asilia, chakula mfano, matun-
dapori, wadudu waliwao, uyoga, 
mboga asilia, wanyamapori, 
asali, maji na kupata nguzo, fito 
na mbao. 

Vilevile, kupata malighafi za 
kutengeneza mikeka, nyungo na 
vikapu. Isitoshe kufuatana na 
ongezeko la watu chini ya milioni 
10 wakati wa uhuru na sasa zaidi 
ya milioni 50 ni dhahiri mahitaji 
na matumizi ya rasilimali misitu 
yamekuwa yakiongezeka sana.

KILIO NISHATI KUPIKIA 
Wengi wanaoishi mijini wana-

tumia zaidi mkaa na kuni kupikia 
wakati vijijini kuni zinatumika 
zaidi.

Kwa miaka ya karibuni tume-
shuhudia changamoto nyingi 
kuhusu upatikanaji wa nishati ya 
kupikia sehemu za mijini. Vipo 
vyanzo kadhaa vya nishati mijini, 
gesi mfano, biogas, gesiasilia, 
au itokanayo na mafuta ( LPG), 
umeme, umeme jua (solar), kuni, 
mkaa (wa miti  unaotokana na 
tungamotaka (briquettes), lakini 

Ikiwa kuni na mkaa ni vyanzo 
muhimu vya nishati ya kupikia, 
je, Wizara ya Nishati ina mipango 
gani kuhakikisha Watanzania 
wanapata nishati hiyo bila kuha-
tarisha mazingira? 

Suala la nishati ya kupikia lina-
chukuliwaje? Inatengewa fedha 
kama ilivyo kwa vyanzo vingine 
vya nishati nchini, umeme, gesi, 
mafuta? Iwapo serikali imetoa 
Shilingi bilioni 100 kufidia 
gharama za mafuta, ni vizuri pia 
ikaangalia uwezekano wa kufanya 
hivyo kufidia gharama za vyanzo 
vya nishati ya

kupikia ikiwa ni pamoja na 
kufidia bei za vifaa vya kupikia 
vya gesi na umeme. vilevile, 
kupunguza bei ya gesi na umeme 
ili vyanzo hivyo vitumike zaidi 
kupikia kuliko kutegemea sana 
mkaa na kuni.

Matumizi ya ‘pressure rice 
cooker’ vanaweza kuongezeka 
iwapo bei za vifaa hivyo zinashuka 
pamoja na bei za gesi yenyewe 
na umeme zinapungua ili kuleta 
unafuu wa maisha kwa watumiaji.

 Wizara ya Nishati ikitenga 
bajeti ambayo itaweza kutoa 
auweni (ruzuku) kuwezesha 
wengi kutumia nishati hizo, mah-
itaji ya mkaa yatapungua hivyo 
kuchangia misitu ya asili kubaki 
salaam na kuhifadhi mazingira.

 Hali hiyo italiwezesha taifa 
kupata mvua za kutosha, kupun-
guza mmomonyoko wa udongo 
(unaosombwa na maji ya mvua 
hadi kujaa kwenye mito), kutunza 
vyanzo vya maji na kuchangia 
katika kupunguza gesi ukaa (CO2) 
angani hivyo kudhibiti mabadiliko 
ya tabianchi.

Hakuna lisilowezekana ni 
kwa serikali na wadau wengine 
kuliona hili na kuchukua hatua 
kwa manufaa ya wote. 

Wakati huo, Wakala wa 
Huduma za Misitu (TFS) ukawez-
eshwa zaidi, pamoja na juhudi 
za kupanda miti, ili kusimamia 
misitu ya asili na kuhakikisha 
ukataji miti ovyo unadhibitwa 
ipasavyo.

 Mkaa utokane na miti iliyosi-
mamiwa isiwe kinyume chake. 
Chakula cha kutosha kitapati-
kana kutokana na mvua kunye-
sha kwa wakati na ardhi kuhifa-
dhiwa vizuri na mabadiliko ya 
tabianchi yatadhibitiwa, mbuga 
za wanyama zitaimarika, ikiwamo 
wanyama kupata chakula na maji 
ya kutoisha.

Hali hiyo, itachochea zaidi 
utalii nchini na matunda ya ‘Royal 
Tour’ kushuhudiwa kitaifa na kwa 
wananchi wengi.

kwa mijini wengi wanatumia 
mkaa wa kawaida ingawa kwa 
miaka kama mitano iliyopita pia 
gesi ya LPG inatumika na wach-
ache wameunganishwa na gesiasi-
lia.

Matumizi mchanganyiko wa 
nishati hizi kupikia yalilenga 
kupunguza utegenezi mkubwa 
kwa mkaa. Hata hivyo, kwa miaka 
kadhaa hali imekuwa ikibadi-
lika haraka na wengi kuendelea 
kutumia mkaa zaidi kuliko vyanzo 
vingine.

Kwa sasa bei za nishati ya 
kupikia zilikuwa changamoto 
sana. Siyo mkaa, gesi, wala 
umeme na inaweza kusema kuna 
unafuu kutokana na bei zake kue-
ndelea kupanda.

Karibu kila kona malalamiko 
ni ‘gharama za maisha’ kutokana 
na bei kupanda mara kwa mara. 
Mkaa uliokuwa unatumiwa na 
wengi sasa hali imekuwa siyo ya 
kuridhisha kutokana na upati-
kanaji wake lakini bei kupanda. 

Katika mahojiano yaliyofanyika 
Kimara jijini Dar es Salaam na 
wauzaji na watumiaji wa mkaa 
wanasema wanatumia karibu 
Shilingi 3,000  kununua mkaa wa 
siku takriban Shilingi 90,000 kwa 
mwezi, lakini wakitumia gesi ya 
kilo15 kwa mwezi inayonunuliwa 
kati ya Shilingi 53 hadi 60.

 Je, hali kwa wengi wa kipato 
cha chini inakuwaje, wakiwamo 
wanaolipa kodi ya nyumba na 
kununua chakula na mahitaji 

mengine muhimu kama dawa?  
Anahoji mama mmoja akisema 
“mkaa wa siku hizi pia haukai, 
unaisha haraka kwa sababu una-
tokana na miti inayokatwa kabla 
haijakomaa,” akisema hiyo nayo 
ni changamoto kwa mazingira 
nchini.

Matumizi ya gesi na umeme ni 
kilio kutokana na gharama kuwa 
kubwa sana kwa vyanzo hivyo 
vya nishati pia vifaa kama ‘pres-
sure cookers’ au ‘rice cooker’, au 
majiko ya gesi na umeme bei zake 
ni kubwa.

Mathalani, ‘rice cooker’ bei yake 
inaanzia Shilingi 100,000 wakati 
jiko lenye umeme na gesi kwa 
pamoja majiko matatu gesi na 
sehemu moja umeme bei yake ni 
zaidi ya shilingi 600,000. 

Isitoshe mafuta ya taa 
yamepanda bei lita moja ni zaidi 
ya Shilingi 3,000 kiasi kwamba 
ni shida wengi  kuyatumia. Kuen-
delea kutumia mkaa na kuni kwa 
wingi pia ni tishio kwa misitu na 
mazingira ikiwamo kuhatarisha 
uhai wa wanyamapori.

MAPENDEKEZO SERIKA-
LINI

Takwimu zinaonyesha kuwa 
kila mwaka Tanzania inapoteza 
hekta kati ya 370,000 na 470,000 
za misitu kasi ya ukataji miti ni 
kubwa katika mikoa ya maghar-
ibi (Katavi, Kigoma, Rukwa na 
Tabora) ukilinganisha na mikoa 
mingine.

ELIMU
NA DK. FELICIAN 
KILAHAMA



kupata  majibu papo hapo na ku-
tambua jamii ya dawa muda huo 
huo. Huu ndiyo mwarobaini wa 
kila kitu kwenye magonjwa kuan-
zia viwavi vya mahindi, virusi vya 
mihogo batobato na  kantangaze 
inayoshambulia nyanya.

SWALI: Kama kuna teknolojia 
ipo, mbona inakuwa vigumu kuu-
dhibiti?

JIBU: Mipango ipo kwanza ni 
kuwahamasisha wadau wote wa-
naoshughulika na kilimo ili tuwe 
na uelewa wa pamoja kama taifa 
wa masuala ya wadudu hawa na 
viuatilifu vyake.

Tuhamasishane, kuanzia 
taasisi za udhibiti mfano Tasisi ya 
Kudhibiti Viuatilifu (TPRI), Taasisi 
ya Udhibiti wa Ubora wa Mbegu 
(TOSC), wanaoagiza pembejeo, 
watafiti, maofisa ugani, vikundi vya 
wakulima, asasi za kiraia (NGOS), 
wanahabari na viongozi wa vijiji 
ili tuwe na uelewa endelevu na 
udhibiti wa wadudu waharibifu 
wa mazao.

Tukisha kuwa na uelewa wa 
pamoja kila kundi linafanya 
jukumu lake, lakini tutakapok-
wenda kuagiza viuatilifu sahihi 
halifu vitatumika mahala sahihi, 
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WANENAVYO MALENGA

SENSA – BAJETI YAKE CHANGIA
Sensa ni jambo muhimu, kuifanya kumetimu,
Tunaifanya kwa zamu, ili kupata takwimu,
Tuweze kujifahamu, namna ya kujikimu, 
Sensa watu na makazi, bajeti yake changia.
 
Kuzikusanya takwimu, kwa sensa tunafahamu,
Gharama zake ni ngumu, kote kule inadumu,
Kuchangiana muhimu, ni undugu damu damu,
Sensa watu na makazi, bajeti yake changia.
 
Serikali twafahamu, imeitumia zamu,
Marafiki wa muhimu, kawaita kama timu,
Sio kufanya karamu, kuhusu sense takwimu,
Sensa watu na makazi, bajeti yake changia.
 
Tarehe twaifahamu, Agosti ya muhimu,
Sisi sote wanadamu, humu Tanzania humu,
Kwa kutumia kalamu, zitakusanywa takwimu,
Sensa watu na makazi, bajeti yake changia.
 
Ishinatatu ikitimu, tarehe ile muhimu,
Tukusanyike kitimu, zipatikane takwimu,
Mipango itayoitimu, kwetu ibaki mitamu,
Sensa watu na makazi, bajeti yake changia.
 
Sensa ni kitu adhimu, kila taifa muhimu,
Idadi kujifahamu, maendeleo yatimu,
Tusiendelee dumu, kubahatisha takwimu,
Sensa watu na makazi, bajeti yake changia.
 

Ufahamu ugonjwa wa mahindi 
unaotibika kwa kupima DNA

Nasi sote wanadamu, sensa tusijekaimu,
Tukaziacha salamu, sisi mbali tukadumu,
Tushiriki zamu zamu, kwa usahihi takwimu,
Sensa watu na makazi, bajeti yake changia.
 
Na Lwaga Mwambande (KiMPAB)
lwagha@gmail.com 0767223602

MARAFIKI PANDE MBILI
 
Marafiki wa ukweli, ukiwaacha hulia,
Wale waso wa ukweli, hukuacha ukilia,
Hizo ndiyo pande mbili, ambazo utapitia,
Unao muda mzuri, marafiki kuwajua.
 
Huwezi ona dalili, kama mnashangilia,
Wakati lile na hili, vema mnajifanyia,
Kingereza Kiswahili, hapo utakisikia,
Unao muda mzuri, marafiki kuwajua.
 
Zionekane dalili, ya kwamba unafulia,
Au mepigwa kufuli, kipato kinatitia,
Elimu hapo mahali, mwenyewe tajipatia,
Unao muda mzuri, marafiki kuwajua. 
 
Au uanguke chali, kwa shida kukuzidia,
Ni ukishafungwa goli, ndipo utashuhudia,
Wale marafiki kweli, na wale wa kuvizia,
Unao muda mzuri, marafiki kuwajua.
 
Utaicheza singeli, pekee ukigumia,

Ulodhani wa ukweli, kiona wanaishia,
Kwa matendo na kauli, mpweke utabakia,
Unao muda mzuri, marafiki kuwajua.
 
Uvae wako msuli, ukijisikitikia,
Au zako kanga mbili, kiuno washikilia,
Kunywa hiyo dawa kali, macho yakufungulia,
Unao muda mzuri, marafiki kuwajua.
 
Wametiki umefeli, jinsi ulijivunia,
Kwao ulikuwa kuli, mengi ukiwafanyia,
Uliwalisha asali, wao wakafurahia,
Unao muda mzuri, marafiki kuwajua.
 
Ona wanakwenda mbali, huku wewe wavilia,
Futari si pilipili, kwako waliifwatia,
Sasa umekuwa nduli, kinyama wakukimbia,
Unao muda mzuri, marafiki kuwajua.
 
Kama unaona mbali, mwenzako yamfikia,
Na kwako hayako mbali, usije kujilalia,
Vyako uwape kibali, baadae uje lia,
Unao muda mzuri, marafiki kuwajua.
 
Marafiki pande mbili, hilo lipate ingia,
Miguu ya suruali, vie waiangalia,
Inahitaji akili, yao kwako kuingia,
Unao muda mzuri, marafiki kuwajua.
 
Na Lwaga Mwambande (KiMPAB)
lwagha@gmail.com 0767223602

Viwavi jeshi vamizi vinavyoharibu mahindi tiba yake inapati-
kana kwa kupima DNA. PICHA: MTANDAO

INATOKA UK.11

visimalize tatizo tukaendelea ku-
lalamika kuwa ni dawa feki au 
viuatilifu sugu au wadudu hawa-
dhibitiki. 

Dawa hazifanyi vizuri kwa 
baadhi ya maeneo kutokana na 
kupeleka aina ambayo siyo ya 
kudhibiti viwavi hao. Ikumbukwe 
dawa hizi zinaagizwa ng’ambo 
lakini zinafanya vizuri kulingana 
na aina ya mdudu siyo wote.

“Hili tulijue tuchunguze kwanza 
tutambue kundi la wadudu ili 
kupeleka dawa inayostahili kwa 
udhibiti endelevu…”

SWALI: Kipimo hicho kinapati-
kana nchini?

JIBU: Teknolojia ya kupima 
DNA za viwavi hao na virusi ving-
ine tunazo. Hii ilizinduliwa kwa 
mara ya kwanza duniani  mkoani 
Mara. Tumeigundua wenyewe 
hapa TARI Mikocheni na hiki 
kipimo kinatoa majibu papo hapo 
shambani wala huhitaji kwenda 
maabara au kusafirisha sampuli.

Ni kipimo kidogo kinakunjwa 
kama ‘stepla’ unaweza kutembea 
nacho popote unafanya kila kitu 
shambani. Na gharama yake ni 
ndogo mkulima anayoimudu.

SWALI: Kinaitwaje? 
JIBU: Kinajulikana kama ‘Nano 

pore DN sequencer’ tunachukua 
sampuli ya mimea tunapima na 

mfano dawa za Tanga, Iringa, 
Mbeya na Ruvuma.

Isiwe ni majaribio kama ilivyo 
sasa wakulima wametumia jamii 
nyingi za viautilifu, tena wauza 
pembejeo wanawaambia kajaribu 
hii ikishindikana urudi yote hayo 
ni hasara kwa mkulima, athari za 
kiafya kwa wananchi na uharibifu 
wa mazingira kuanzia maji, mimea 
na viumbe hai.

Hiki ndicho tunachofanya kuitoa 
sayansi kwenye maabara na kui-
peleka kwa wakulima masham-
bani ili ilete matokeo chanya na 
kubadilisha maisha ya wakulima.

Tutafanya maandalizi kuwa 
na mkakati na programu kitaifa 
ya kubaini DNA za viwavi vamizi 
inayoonyesha mtawanyiko wa 
viavi hivyo kote nchini. Ili  kufanya 
utafiti huo tunatakiwa kuwa na 
rasilimali fedha, wataalamu na 
vietendea kazi vya kufanikisha 
programu hiyo.

SWALI: Wakati mkijiandaa na 
mpango mkakati huo wa kitaifa 
wa kupima DNA na kusambaza 
viuatilifu sahihi unashauri wakuli-
ma na maofisa ugani wafanya 
nini?

JIBU: Kwanza ni jukumu la 
viongozi wa serikali za mitaa kwa 
sababu wakulima wako kwenye 
eneo lao waanzae kuwahamasi-
sha ili kuwakutanisha na wadau 
ili kuandaa mkakati wa udhibiti 

endelevu wa viwavijeshi vamizi.
La pili ni kutoa mafunzo kwa 

wakulima na maofisa ugani kuhusu  
matumizi sahihi ya viuatilifu sahihi 
vilivyoko na kuepusha matumizi 
mabaya ya dawa hizo yanayoen-
delea sasa.

SWALI: Unazungumziaje kuhu-
su hasara inayotokana na kush-
ambuliwa kwa mahindi hasa kwa 
wakulima wa Tanzania?

JIBU: Hasara ni kubwa kumbu-
ka asilimia 60 ya ardhi ya kilimo 
inayofaa kwa kilimo ipo Afrika, 
watu takribani milioni 800 wanat-
egemea kilimo Afrika na kinaajiri 
takribani asilimia 55 ya Waafrika. 

Mchango kwa pato la taifa 
kutoka kwenye  sekta ya kilimo 
kwa nchi za Kusini ya Jangwa la 
Sahara ni asilimia 15 kwa sababu 
ya tija ndogo inayotokana na 
kukosekana maradhi ya kuongeza 
thamini, uzalishaji duni umechang-
iwa na kuwapo kwa magonjwa na 
wadudu waharibifu wa mazao.

Hasara inayotokana na mahindi 
kushambuliwa na viwavi kupotea 
tani milioni 8.5 mpaka milioni 16 za 
mahindi kila mwaka. Hiyo ni katika 
nchi 12 zinazozalisha mahindi kwa 
wingi barani Afrika kwa mujibu 
wa ripoti ya ‘Taasisi ya Centre for 
Agriculture and Bioscience Inter-
national’ (CABI) ya mwaka 2016, 
na hasara yake ni takribani Dola 
bilioni 2.48  kwa mwaka.
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habari DODOMa

Mkakati waja kuongeza uzalishaji mpunga

Na Renatha Msungu, 
DODOMA

TUME ya Nguvu za Atomiki 
nchini imesema sababu kubwa 
ya serikali kupima mionzi katika 
mnyororo wa chakula ni kuhakik-
isha chakula kinachotumika kwa 
matumizi ya kawaida kinakuwa 
salama kwa watu na wanyama.

Aidha, sababu nyingine zinazo-
sababisha upimaji wa mionzi ni 
pamoja na kuangalia usafirishaji 
usio rasmi wa vyanzo vya mionzi 
ambao unaweza kusababisha 
uchafuzi wa vyakula namazingira 
kwa ujumla.

Hayo yalibainishwa na Machib-
ya Matulanya kutoka Tume ya 
Nguvu za Atomiki Tanzania 
wakati wa maonyesho ya ki-

taifa ya mashindano ya Sayansi, 
Teknolojia na Ubunifu (MAKISA-
TU) yaliyofanyika jijini Dodoma.

Alisema licha ya kuwa kuna 
faida nyingi katika mionzi, lakini 
mionzi isipotumika inavyotakiwa 
ni hatari ikiingia katika mnyororo 
wa vyakula kwa sababu inatoa ni-
shati ya atomu ambayo haiwezi 
kuharibiwa kwa aina yoyote ile.

Matulanya, alisema kwa mu-
jibu wa tume hiyo, viasili vya 
mionzi vinaweza kuathiri afya 
ya binadamu na wanyama ndio 
maana wamekuwa wakipima 
katika mnyororo wa chakula ili 
kuhakikisha kinakuwa salama 
kabla hakijaliwa kwa matumizi 
ya kawaida.

“Tunatoa elimu ya upimaji mi-
onzi kwa wananchi katika vyaku-

la ili watambue umuhimu wa mi-
onzi pamoja na athari zake kama 
itatumika kinyume na taratibu 
iliowekwa,”alisema Matulanya.

Sambamba na hilo alisema wa-
nafanya hivyo ili kulinda soko la 
bidhaa zetu ambazo zinauzwa 
nje ya nchi hasa wakati huu wa 
vita ya kiuchumi.

“Upimaji unatoa uwezekano 
wa kufuatilia kama kuna shida 
yoyote ikiwamo kutekeleza tak-
wa la kupima mionzi kisheria,” 
alisema.

Matulanya, alisema ni muhimu 
kupima mionzi ili kulinda soko la 
bidhaa zinazouzwa nje ya nchi 
kwa kuzingatia ubora na viwango 
vilivyowekwa kulingana na mion-
gozo na taratibu mbalimbali za 
serikali.

Kadhalika alisema kila mmoja 
anatambua kuwa ni wajibu wa 
serikali kuhakikisha inalinda wa-
nanchi wake hivyo kupitia tume 
hiyo imechukua hatua za kupima 
mionzi katika mnyororo mzima 
wa thamani ya chakula ili wa-
nanchi wake wawe salama.

 “Tunajitahidi kila mara kuwa-
kumbusha wananchi umuhimu 
wa kuzingatia usafirishaji salama 
wa mionzi ili wasichafue maz-
ingira katika jamii,” alisema 
Machibya.

Hata hivyo alisema ukiacha 
madhara lakini mionzi inafaida 
kubwa katika kuleta maendeleo 
ya kiuchumi endapo itatumiwa 
vizuri katika maeneo mbalimbali 
ikiwamo kwenye kilimo, ufugaji 
na afya.

Sababu ununuzi mionzi kwenye
mnyororo wa chakula yatajwa

Na Paul Mabeja, DODOMA

K
AMPUNI ya kuagiza 
na kusambaza mbolea 
nchini Yara Tanzania 
Ltd kwa kushirikiana na 

wadau wengine imezindua pro-
gramu maalumu ijulikanayo kama 
AfricaConnect ambayo inalenga 
kuongeza tija kwa wakulima wa 
zao la mpunga nchini.

Aidha, kupitia programu hiyo 
zaidi ya wakulima 100,000 wa 
zao la mpunga katika mikoa yote 
nchini wanatarajiwa kufikiwa na 
huduma hiyo.

Mkurugenzi wa kampuni hiyo 
Winstone Odhiambo, alibainisha 
hayo juzi jijini Dodoma wakati 
wa hafla fupi ya uzinduzi wa pro-

gramu hiyo ulioshuhudiwa na 
Naibu Waziri wa Kilimo, Antony 
Mavunde. Alisema moja ya malen-
go yao ni kubuni mbinu sahihi za 
kilimo ikiwamo za kidijtali zaidi 
na ndiyo maana wamezindua pro-
gramu hiyo.

Alisema programu hiyo itawa-
saidia wakulima hususani wa zao 
la mpunga kufaidika na upatikaja-
ni fedha, pembejeo bora na uhaki-
ka wa masoko hivyo kuongeza 
uzalishaji nchini.

“Ndugu mgeni rasmi tunasema 
ni kifurushi kwa sababu Yara 
imeshirikiana na wadau wengine 
wakiwamo Equity Benki, ASA, Cor-
teva Agriscience na Murzah Wil-
mar Rice Millers Ltd. Kwa kutumia 
application hii mkulima ataweza 

kupata mkopo kwa haraka, pem-
bejeo bora, mbegu bora na viua-
tilifu, lakini masoko ya uhakika 
ili kumpa mkulima wepesi wa 
kufanya shughuli zake,” alisema 
Odhiambo.

Alisema huduma hiyo pia ina-
lenga kuhakikisha wakulima wa-
nafuata ubora katika hatua zote za 
kilimo, ili wapate mazao bora kwa 
kutembelewa na mabwana sham-
ba wao waliopo nchi nzima.

“Napenda kutoa rai kwa wakuli-
ma wote wa mpunga wachangam-
kie huduma hii kwani itakuwa na 
tija kubwa katika kilimo chao.

“Ni matumani yangu kuwa 
tutasaidiana kusambaza ujumbe 
huu kwa wakulima wengi zaidi ili 
wajiunge na mpango huu. Tayari 

tunaorodha ya wakulima ambao 
tumekuwa tukishirikiana nao la-
kini tungependa kuwafikia wengi 
zaidi,” alisisitiza Odhiambo

Vilevile, alisema wanaomba 
wakulima wajisajili na ‘applica-
tion’ hiyo ili kufikiwa na huduma 
hiyo kwa kupiga simu namba ya 
huduma kwa wateja 0800750188 
ambayo ni bure.

Naibu Waziri wa Kilimo, Antony 
Mavunde, aliipongeza Yara kwa 
kuwa msaada mkubwa kwa seri-
kali kwa kuisaidia kutekeleza vi-
zuri sera ya kilimo nchini kwa kiasi 
kikubwa.

“Huduma hii tunayoizindua leo 
itaongeza uzalishaji wa mpun-
ga kwa kiasi kikubwa na ubora 
utakuwa wa hali ya juu sisi kama 

serikali tunaunga mkono na kuwa-
taka wakulima wote wa mpunga 
nchini wachangamkie fursa hii 
adimu,”alisema Mavunde.

Aliitaka Yara kuendelea kusajili 
wakulima wengi zaidi ili wa-
faidike na mpango huo kabambe 
na waangazie mazao mengine 
ambayo yanalimwa nchini ili kwa 
pamoja kuendelea kuongeza uzal-
ishaji wa chakula kwa kufuata 
miongozo ya serikali.

“Napenda kuwahakikishia kuwa 
serikali itakuwa pamoja na nyinyi 
na tutawalinda dhidi ya waagi-
zaji holela wa mbolea pembejeo 
nyingine zote ambao hawafuati 
taratibu za serikali wanataka ku-
faidika kwa ujanja ujanja,” alisema 
Mavunde.

Wito matumizi 
bidhaa za nchini
Na Peter Mkwavila, DODOMA

MKURUGENZI wa Huduma za 
Usimamizi, Bodi ya Chai Tan-
zania, Kemilembe Kafanabo, 
amewaomba Watanzania, ku-
tumia bidhaa zinazozalishwa 
nchini ikiwamo zao la chai.

Rai hiyo aliitoa wakati al-
ipokuwa akizungumza na 
waandishi wa habari kwenye 
maadhimisho ya Bodi ya Chai 
yaliyofanyika jijini Dodoma.

Kemilembe, alisema Watan-
zania wakitumia chai hiyo 
inayozalishwa nchini itaweza 
kuwajengea uwezo wazal-
ishaji wakiwamo wakulima 
pamoja na kuinua uchumi wao 
kwenye maeneo yao.

Aidha, aliwataka wazalishaji 
hao kuhakikisha wanazalisha 
chai iliyo bora na viwango 
ili waweze kuingia kwenye 
ushindani wa masoko.

Alisema kuwa Bodi ya Chai 
Tanzania imekuwa ikitoa 
elimu kwa wazalishaji na 
watumiaji, ili watambue ubora 
na umuhimu wa kunywa chai 
kiafya.

Alisema kuwa bodi hiyo pia 
imejiwekea mkakati wa miaka 
mitano kwa ajili ya uzalishaji 
kutoka tani 30 hadi 60 toka 
mwaka 2020 hadi 2025.

Naye msimamizi mkuu wa 
kiwanda kinachozalisha bid-
haa za chai, Kazi Yetu Limited 
kilichoko Mikocheni Dar es 
Salaam, Modesta Kaboyoka, 
aliwataka Watanzania kuji-
hadhari na matumizi ya bid-
haa zinazozalishwa mitaani 
ambazo hazina viwango ku-
toka TBS, ili waweze kujilinda 
na afya zao.

Pia aliwataka wakulima na 
wazalishaji wa bidhaa za chai 
kutengeneza yenye viwango, 
ili waweze kuongeza uchumi 
kwa ajili ya nchi yetu.

aidha, aliwataka wazalishaji 
hao kuhakikisha wanazali-
sha chai iliyo bora na viwan-
go ili waweze kuingia kwe-
nye ushindani wa masoko.

Katibu wa Itikadi na Uenezi wa Chama Cha Mapinduzi (CCM) Taifa, Shaka Hamudu Shaka, akizungumza na waandishi 
wa habari katika ukumbi wa chama hicho jijini Dodoma jana. Alisema Kamati Kuu ya CCM Taifa iliyoketi Dodoma 
chini ya Mwenyekiti CCM Taifa, Rais Samia Suluhu Hassan ilitoa maadhimio ya kuweka makubaliano ya uhusiano na 
vyama vingine vya kisiasa nchini. PICHA: IBRAHIM JOSEPH
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HABARI MBEYA

SUA, TARI zafanya utafiti 
kujengea uwezo wakulima
Na Grace Mwakalinga, KYELA

S
ERIKALI kupitia Chuo Kikuu cha 
Kilimo Sokoinne (SUA) kwa kush-
irikiana na Taasisi ya Utafiti wa 
Kilimo nchini (TARI), imeanza 

utafiti wa kuwajengea uwezo wakulima wa 
mpunga mkoani Mbeya kuhusu namna ya 
kutumia mbolea za asili kuendesha kilimo 
cha zao hilo.

Utafiti huo una lengo la kuwasaidia 
wakulima wa mpunga kuachana na 
matumizi ya mbolea za viwandani na 
badala yake watumie za asili, samadi na 
mboji kwenye mashamba yao ili kuongeza 
uzalishaji. Akizungumza juzi alipokuwa 
akiwaelimisha wakulima wa mpunga wa 
kata tatu za Makwale, Mababu na Ndobo 
wilayani Kyela, Mhadhiri wa Chuo Kikuu 
cha Kilimo, (SUA), Dk. Siwel Nyamba, alise-
ma mbinu za kilimo walizozibaini baada ya 
kufanyika kwa utafiti, zitawasaidia wakuli-
ma kuongeza tija ya uzalishaji wa mpunga 
mara dufu kuliko ilivyo sasa wanapotumia 
mbolea za viwandani.

Dk. Nyamba alisema kuwa mbali na 
kuongeza uzalishaji, wakulima hao wa-
takuwa katika nafasi nzuri ya kulinda afya 
ya udongo wa mashamba yao sambamba 
na afya za wananchi watakaotumia mazao 
yao kwa chakula.

“Kilimo hiki cha kutumia mbolea za asili 
tumekitambua kwa jina la kilimo Ikolojia, 
chenyewe kina faida kubwa kwa wakulima 
kama vile kulinda afya ya udongo na walaji, 
lakini kitawasaidia kuongeza uzalishaji 

mara dufu ikilinganishwa na kilimo cha ku-
tumia mbolea za viwandani,” alisema Dk. 
Nyamba.

Alisema endapo wakulima watahamasi-
ka kwa wingi kutumia mbinu hiyo ya kilimo 
pia watakuwa wamejiepusha na gharama 
kubwa ya kununua mbolea za viwandani 
ambazo kwa sasa ni ghali ikilinganishwa na 
gharama ya mbolea za asili ambazo zinapa-
tikana kwenye mazingira yao na nyingine 
wanaweza kujitengenezea wenyewe.

Kwa upande wake, Mtafiti wa Afya ya 
Udongo, kutoka Taasisi ya Utafiti wa Kilimo 
nchini (TARI) Kituo cha Uyole, William 
Mmari, aliwataka wakulima wanaoingia 
kwenye mpango huo kwa mara ya kwanza 
kuwa wavumilivu, akidai kuwa faida zake 
haziji kwa haraka.

“Faida ya matumizi ya mbolea za asili 
haiji mara moja, hii ni kwasababu mbolea 
za asili zina virutubisho vyote vinavyohitaji-
ka kwenye mmea, lakini haviko kwa wingi, 
kutokana na hali hiyo faida yake inapati-
kana taratibu ikilinganishwa na wale wa-
naotumia mbolea za viwandani,” alisema 
Mmari.

Alisema kuwa kwa mwaka wa kwanza 
mkulima anayetumia mbolea ya asili 
anaweza asione mafanikio makubwa, lakini 
kwa kadiri miaka inavyozidi kwenda sham-
ba lake analotumia mbolea ya asili linazidi 
kuimarika kirutuba na baada ya miaka mi-
wili hadi mitatu ataanza kupata mazao 
mengi zaidi ya anayetumia za viwandani.

Naye Ofisa Ugani wa Kata ya Mababu, 
Benjamin Mwaijumba, alisema ujio wa 

mbinu ya kilimo Ikolojia ni fursa kubwa 
kwa wananchi kujikwamua kiuchumi, 
kwa vile kitawasaidia kuepuka gharama 
kubwa za kununua mbolea za viwandani 
huku wakipata mazao mengi kwa kutumia 
mbolea za asili.

“Kwa sasa mbolea za viwandani zime-
panda bei mara dufu, hata mkulima akiz-
inunua akazitumia, licha ya kupata mazao 
mengi, lakini hana faida yoyote kutokana 
na gharama za pembejeo, lakini tukilima 
kilimo Ikolojia kwa kutumia mbolea zetu za 
asili tutapata mazao mengi kwa gharama 
nafuu, hii ni fursa kubwa kwa wakulima ku-
jikwamua kiuchumi,” alisema Mwaijumba.

Baada ya kujengewa uwezo wa kilimo 
ikolojia, baadhi ya wakulima wa mpunga 
wilayani Kyela akiwamo, Tumain Masinga, 
waliishukuru serikali kwa mradi huo, kuwa 
utawasaidia kujilinda kiafya kwa kuepuka 
maradhi yanayosababishwa na kula vyaku-
la vyenye kemikali inayotokana na matumi-
zi ya mbolea. Hata hivyo, wakulima hao 
waliiomba serikali kuwasaidia kupima afya 
ya udongo wa mashamba yao ili waelewe 
aina ya mazao wanayopaswa kulima na jiti-
hada za kiasi gani waitumie kuweka mbolea 
ya asili ili wapate mazao ya kuridhisha.

Aidha, walilishukuru Jukwaa la Wadau 
wa Kilimo wasio wa kiserikali (ANSAF), 
kuwaunganisha wadau mbalimbali wan-
aohusika katika mnyororo wa thamani wa 
mazao hayo kuwawezesha kuwajengea 
uwezo ili waendelee kuzalisha kwa tija ili 
kujikwamua kiuchumi kupitia kilimo cha 
mpunga.

Serikali yazindua mradi kupima afya ya udongo
Na Grace Mwakalinga, RUVUMA

SERIKALI kupitia Taasisi ya Utafiti wa 
Kilimo nchini (TARI), ikishirikiana na kam-
puni ya mbolea ya OCP imezindua mradi 
wa kupima afya ya udongo katika mikoa 
sita nchini wenye lengo la kuwawezesha 
wakulima kujua aina ya mazao wanayopas-
wa kulima kwenye maeneo yao na mbolea 
watakayotumia ili kuongeza tija katika 
kilimo.

Wakizungumza juzi kabla ya kuzin-
duliwa kwa mradi huo, wataalamu kutoka 
Taasisi ya Utafiti wa Kilimo nchini TARI, 
walieleza kuwa maeneo yatakayonufaika 
na mradi huo  ni kupima udongo kwenye 
mashamba ya wakulima na kutoa ushauri 
wa kitaalamu namna bora ya kuzalisha 
mazao yao.

Mkurugenzi wa TARI Kituo cha Uyole, 
Dk. Tulole Bucheyeki, alisema watapima 
udongo na kujua vitu vilivyopo ikiwamo 
rutuba na athari zitokanazo na matumizi 

ya pembejeo na kisha kutoa ushauri kwa 
wakulima ili wazalishe kwa tija.

“Mradi huu wa kupima afya ya udongo 
utahusisha mikoa sita ikiwamo Ruvuma, 
Katavi, Kigoma, Arusha, Manyara na Kili-
manjaro kila mkoa utafanyiwa utafiti na 
majibu kutolewa na kupitia utafiti huo tu-
tatoa ushauri wa kitaalamu namna ya ku-
kabiliana na athari zilizopatikana kwenye 
udongo,” alisema Dk. Bucheyeki.

“Katika mradi huo jumla ya vijiji 600 ka-
tika mikoa hiyo sita itafikiwa na huduma ya 
upimaji wa afya ya udongo kwa wakulima 
6,000,” aliongeza Dk. Bucheyeki.

Mtafiti wa Kituo cha TARI kutoka makao 
makuu Dodoma, Magreth Mchomvi, alise-
ma utafiti huo utasaidia kila mkulima ku-
fahamu afya ya udongo na itamsaidia ku-
punguza gharama za ununuzi wa mbolea 
ambazo hazihitajiki katika ardhi yake.

Mchomvi alisema matokeo hayo ya 
utafiti, yatamsaidia mkulima kutumia eneo 
dogo la ardhi yake ambalo limekwisha 

fanyiwa utafiti kulima kwa ajili ya kuzalisha 
mazao mengi kwa ajili ya kukidhi mahitaji 
yake. Akizindua mradi huo, Mkuu wa Ruvu-
ma, Brigedia Generali Wilbert Ibuge, alise-
ma mpango huo wa tathmini ya utafiti wa 
udongo kwa Mkoa wa Ruvuma, utasaidia 
kuongeza uzalishaji wa mazao mbalimbali 
yakiwamo ya chakula na biashara na kuu-
fanya mkoa huo kuwa kinara wa uzalishaji 
wa mazao nchini.

Mkurugenzi wa Kampuni ya OCP Tanza-
nia, Dk. Mshindo Msolla, alieleza malengo 
ya mradi ni kutibu afya ya udongo ambayo 
kwa kiasi kikubwa nchini imeathirika na 
matumizi ya pembejeo zenye kemikali am-
bazo zimeathiri ardhi nyingi za kilimo.

Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya 
ya Mbinga, Hamis Haule, alisema ni fursa 
kwao kwa kuwa watapata majibu ya afya 
ya udongo na kushauriwa ni kwa namna 
gani wataweza kuzalisha kwa tija na kujik-
wamua na umaskini kupitia shughuli za 
kilimo.

Kata yakosa huduma ya 
mahakama wananchi  
watembea mbali kuifuata
Na Grace Mwakalinga, CHUNYA

WANANCHI wa Kata ya Sangambi, wilay-
ani Chunya mkoani Mbeya, wanalazimika 
kutumia umbali wa kilomita 27, kwenda 
kufuata huduma ya mahakama mjini Chu-
nya na kutokana na ukata wa fedha, miun-
dombinu ya barabara na umbali hushindwa 
kufika.
Kata ya Sangambi haina huduma za ma-

hakama ya mwanzo, wala kituo cha polisi 
hali inayochochea vitendo vya ukatili wa 
kijinsia hususani kwa wanawake na watoto.
Miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, 

Glory Mwashinga, alisema kukosekana kwa 
huduma za vyombo vya kisheria na haki 
katika eneo hilo kumechangia ongezeko la 
vitendo vya ukatili hususani wa kingono 
kwa wachimbaji na wamiliki wa migodi 
kuwarubuni na kuwalaghai mabinti kwa 
vipande vya fedha na kisha kuwaambukiza 
maradhi kama ugonjwa wa Ukimwi.
Mwashinga alisema kungekuwapo na 

mahakama watetezi wa haki za binadamu 
wangesimama kidedea kupinga wimbi la 
wanaume wenye umri mkubwa kujihusisha 
kimapenzi kwa mabinti wadogo na kisha 
kuwaharibia ndoto zao.
“Miongoni mwa vikwazo tunavyokabiliana 

sisi wakazi wa huku Sangambi ni kukoseka-
na kwa huduma za mahakama na kituo cha 
polisi hali inayohatarisha kukosekana kwa 
utoaji haki kwa sababu hakuna chombo 
kinachosimamia au kutoa maamuzi ya haki 
na kuchochea vitendo vya ukatili wa kijin-
sia,” alisema Mwashinga.
Adamson Mwampamba alisema ku-

kosekana kwa huduma za mahakama 
kunachangia baadhi ya kesi kushindwa 
kutolewa maamuzi na wakati mwingine 
kuahirishwa kwa sababu ya watu kuhofia 
gharama za kuendesha kesi na ukizingatia 
umbali uliopo.
Kutokana na hali hiyo wananchi hao 

waliiomba serikali kuwajengea mahakama 
pamoja na kituo cha polisi ili kukabiliana na 
vitendo mbalimbali vya kihalifu kama vile, 
wizi na ubakaji.
Alisema kuwapo kwa vyombo hivyo vya 

sheria kutasaidia kudhibiti na kupunguza 
vya ukatili ambavyo vimekuwa vikilala-
mikiwa mara kwa mara licha ya kuwapo 
ofisi za wenyeviti wa serikali za mitaa, vijiji 
na kata.
Akizungumzia hali hiyo, Ofisa Mtendaji wa 

Sangambi, Ntundu Chapa, alikiri eneo hilo 
kutokuwa na huduma za kimahakama na 
tayari wametenga eneo lenye ukubwa wa 
ekari mbili kujenga mahakama.
Alisema kinachosubiriwa kwa sasa ni ku-

fanya tathmini na gharama za ujenzi kuto-
ka kwa viongozi wa Halmashauri ya Wilaya 
ya Chunya pamoja na wadau wengine ili 
kusaidia wakazi wa eneo hilo kupata haki 
kwa wakati.
Kwa upande wake, Mkurugenzi wa Hal-

mashauri ya Wilaya ya Chunya, Tamimu 
Kambona, alisema kwenye bajeti ya mwaka 
2022/2023 hawajatenga bajeti ya ujenzi 
wa mahakama ya mwanzo kwenye eneo 
la Sangambi na kwamba suala hilo atali-
chukua na kwenda kuwashirikisha watumi-
shi wa mahakama wa wilaya hiyo kujua 
namna ya kufanya ili kuwasaidia wakazi 
hao.
Uwepo wa mahakama ya mwanzo pamoja 

na kituo cha polisi katika Kata ya Sangambi 
kutasaidia kudhibiti vitendo mbalimbali 
vya uhalifu na ukatili wa kijinsia kwa saba-
bu eneo hilo shughuli zake kubwa ni za 
uchimbaji wa madini ya dhahabu.

Daktari wa Idara ya 
Mimea, Vipando na 
Mazao ya Bustani 
wa Chuo cha Kilimo 
Sokoine (SUA), New-
ton Kilasi,  akiwaeleza 
wakulima wa mpunga 
katika kata za Makwale 
na Mababu namna 
kilimo cha ikolojia, ki-
navyozingatia matumi-
zi ya mbolea ya asili ili 
kuleta tija kwa mavuno 
mengi,  walipotembea 
moja ya mashamba 
darasa Makwale 
wilayani Kyela mwis-
honi mwa wiki. PICHA: 
GRACE MWAKALINGA 
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‘Kukuza usawa kijinsia 
kunahitaji nguvu ya ziada’
Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

W
AZIRI wa Maende-
leo ya Jamii, Jinsia, 
Wazee na Wa-
toto, Riziki Pembe 

Juma, amesema kuwa nguvu 
za ziada zinahitajika ili kufikia 
malengo ya kimataifa na kitaifa 
katika kukuza usawa wa kijinsia 
na uwezeshaji wa wanawake 
nchini. Aliyasema hayo wakati 
akifungua mafunzo ya uongozi 
wa kimabadiliko kwa makatibu 
wakuu na manaibu makatibu 
wakuu wa Serikali ya Zanzibar 
yaliyofanyika Mkoa wa Kaska-
zini, Unguja.

Alisema uwapo wa utashi wa 
kisiasa kupitia viongozi wakuu 
wa nchi umechochea mafanikio 
katika kuleta usawa wa kijinsia 
na uwezeshaji kwa wanawake.

Alisema Zanzibar imekuwa 
na sera inayotoa miongozo ya 
uzingatiaji wa masuala ya jinsia 
na uwezeshaji wa wanawake 
tangu mwaka 2001 na hivi sasa 
kuna sera ya jinsia ya mwa-
ka 2016 ambayo serikali ina 
mpango wa kuzifanyia mapitio 
ili iende sambamba na mabadi-
liko ya sera na sheria zingine.

Akiyataja mafanikio mengine 
alisema ni kufanyika kwa mab-
adiliko ya sheria hasa zinazohu-
su masuala ya kupambana na 
vitendo vya ukatili na udhalil-
ishaji wa kijinsia zikiwamo She-
ria ya Jinai namba 6 ya mwaka 
2018, Sheria ya Mwenendo wa 
Makosa ya Jinai namba 7 ya 
mwaka 2018 na Sheria ya Ma-
hakama ya Kadhi namba 9 ya 
mwaka 2017 ili kuimarisha upa-
tikanaji wa haki kwa waathirika 
wa vitendo hivyo.

Alisema Zanzibar ikiwa ni se-
hemu ya Jamhuri ya Muungano 
wa Tanzania imeridhia mikata-
ba na maazimio mbalimbali ya 
kitaifa na kikanda inayolenga 
katika kufikia usawa wa kijinsia 
na uwezeshaji wa wanawake 
katika ngazi zote.

Waziri Pembe alisema ni mat-
arajio yake kwamba washiriki 
wa mkutano huo wataboresha 
mazingira katika tasisi zao ya-
takayowezesha matokeo ya us-
awa wa kijinsia ndani ya sekta 
hizo pamoja na kuimarisha ush-
irikiano utakaofanya matokeo 
endelevu.

“Nyinyi ndiyo watendaji 
wakuu katika wizara na ipo 
changamoto ya ubaguzi hivyo 
ni matarajio yangu kuwa 
mtakuwa mnasimamia masu-
ala ya kijinsia kwa nguvu zote,” 
alisema.

Naye Naibu Mwakilishi 
Mkaazi wa UN Women nchini 
Tanzania, Julia Broussard, alise-
ma Tanzania Bara na Zanzibar 
imepiga hatua kubwa katika 
kuimarisha usawa wa kijinsia 
na kuimarisha uongozi kwa wa-
nawake.

Alisema UN Women itaende-
lea kushirikiana na serikali zote 
mbili katika jitihada za kuishaji-
hisha usawa wa kijinsia na ku-
wawezesha wanawake kufikia 
maendeleo yanayohitajika hasa 
katika kupambana na umaskini.

Alisema ni matumaini yake 
kwamba mkutano huo utakuja 
na mikakati imara ya kufikia 
usawa wa kijinsia na kutatua 
changamoto zinazojitokeza 
kwa upande wa wanawake na 
watoto ikiwamo udhalilishaji na 
kuongeza idadi ya wanawake 
katika vyombo vya uamuzi.

Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar,  Zubeir Ali Maulid, akizungumza na Balozi  Mdogo wa China nchini Tanzania, 
Zhang Zhisheng,  alipotembelewa  na balozi huyo ofisini kwake Chukwani kwa ajili ya kujitambulisha pamoja na kuen-
delea kuimarisha ushirikiano uliopo baina ya China na Zanzibar. PICHA: RAHMA SULEIMAN

Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

WIZARA ya Maji, Nishati na 
Madini, imesema Shirika la 
Umeme lipo katika mabore-
sho makubwa ya uongozi 
ikiwa na lengo la kufikisha 
huduma zake vijijini na visi-
wa vidogo Unguja na Pemba.

Hayo yalisemwa na Naibu 
Waziri wa wizara hiyo, 
Shaaban Othman, katika 
kikao cha Baraza la Wawak-
ilishi, wakati akijibu swali la 
Mwakilishi wa Jimbo la Koja-
ni, Hassan Hamadi, aliyetaka 
kujua lini Shirika la Umeme 
Zanzibar (ZECO), litafikisha 
huduma zake katika visiwa 
vidogo kwa ajili ya kuleta 
mabadiliko makubwa ya 
maendeleo na kiuchumi iki-
wamo uchumi wa buluu.

Othman alisema ZECO 
imejipanga kuhakikisha hu-
duma muhimu za usambazaji 
wa umeme zinafikishwa hadi 
vijijini na wizara imetenga 
fedha za usambazaji wa 
nishati hiyo kupitia fedha 
za ahuweni kupambana na 
ugonjwa wa COVID -19.

Alisema hadi sasa visiwa 
viwili vya Unguja vimepata 
huduma za usambazaji wa 
umeme vijijini vikiwamo 
kisiwa cha Tumbatu na Uzi 
hatua ambayo imesaidia ku-
leta mabadiliko makubwa ya 
maisha ya wananchi na sekta 
ya uvuvi.

Alisema juhudi zinaende-
lea kwa upande wa Pemba 
kuona huduma ya umeme 
inafikishwa vijijini ili kuleta 
mageuzi ya wananchi kwa 
maendeleo ya taifa.

Alisema tayari serikali im-
efanikiwa kufikisha huduma 
za umeme katika kisiwa cha 
Kojani ambacho ni wilaya 
ndogo katika Mkoa wa 
Kaskazini Pemba.

Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

SERIKALI ya Zanzibar imese-
ma Mabaraza ya Vijana yapo 
kitaifa na hayakuundwa kwa 
misingi ya kisiasa na wizara ipo 
katika hatua za mwisho za kufan-
ya marekebisho ya sera kwa ajili 
ya kuleta ufanisi na maendeleo 
ya kiuchumi.

Hayo yalisemwa na Waziri wa 
Habari, Vijana, Utamaduni na 
Michezo, Tabia Maulid Mwita, 
wakati akijibu hoja za wajumbe 
wa Baraza la Wawakilishi wali-
ochangia makadirio, mapato na 

matumizi ya bajeti ya wizara kwa 
mwaka wa fedha 2022-2023 ka-
tika kikao cha baraza hilo.

Alisema serikali imeunda 
mabaraza ya vijana kwa ajili ya 
kuleta mabadiliko makubwa ya 
kiuchumi na kuona vijana wana-
piga hatua kubwa ya maendeleo 
katika utekelezaji wa miradi yao.

Alisema mabaraza ya vijana 
muundo wake upo chini ya Idara 
ya Maendeleo vijana chini ya 
wizara na hayana uhusiano wow-
ote na masuala ya chama katika 
uendeshaji wake.

“Mheshimiwa Spika napenda 
kumjibu Mwakilishi wa Jimbo la 

Pandamni, Professa Omar Fakih 
Hamad, kwamba mabaraza ya 
vijana yapo katika kiwango cha 
kitaifa na sio kisiasa...mimi ndiye 
ninayesimamia muundo wake 
yanajumuisha vijana wote wa-
siokuwa na mwelekeo wa kiiti-
kadi wa vyama,” alisema.

Alisema Mabaraza ya Vijana 
yanatarajiwa kupata fedha za 
UVIKO-19 ambazo zitatumika  
katika kuibuwa miradi mbalim-
bali ya kiuchumi katika sekta 
mbalimbali ikiwamo kilimo na 
uvuvi.

Akichangia kuhusu Mabaraza 
ya Vijana, Waziri wa Nchi, Ofisi 

ya Rais, Uwezeshaji Kiuchumi na 
Uwekezaji, Mudrik Ramadhan 
Soraga, alisema serikali tayari 
imeunda wakala wa uwezeshaji 
wananchi kiuchumi ambao 
miongoni mwa kazi zake ni kutoa 
mikopo kwa vikundi mbalimbali 
kuona vinapiga hatua kubwa ya 
maendeleo ya kiuchumi.

Soraga alisema tayari wakala 
wa uwezeshaji wananchi kiu-
chumi umeanza utekelezaji wa 
majukumu yake na upo katika 
mchakato wa kuyafikia makundi 
yote ikiwamo Mabaraza ya Vijana 
yaliyopo Unguja na Pemba.

Alizitaja kazi za wakala wa 

uwezeshaji wananchi kiuchumi 
ni pamoja na kutoa elimu kwa 
vikundi na wajasiriamali pamo-
ja na kuibua mchanganuo wa  
miradi pamoja na kutafuta 
masoko.

“Mheshimiwa Spika nataka ni-
waambie wajumbe wa Baraza la 
Wawakilishi kwamba muswada 
wa kuanzishwa kwa wakala wa 
uwezeshaji wananchi kiuchumi 
umeanza kazi baada ya kutiwa 
saini na Rais na kwa sasa tupo 
katika mchanganuo wa miradi 
ya vikundi vya wajasiriamali am-
bapo mabaraza ya vijana yamo,” 
alisema.

Mabaraza ya vijana yatahadharishwa kutumika kisiasa

Maboresho 
makubwa 
uongozi  
yaja ZECO

alisema juhudi zinaende-
lea kwa upande wa Pemba 
kuona huduma ya umeme 
inafikishwa vijijini ili kuleta 
mageuzi ya wananchi kwa 
maendeleo ya taifa.
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Russia yadaiwa kukodi 
wataalamu wa mabomu 
LONDON, Uingereza

ZAIDI  ya wataalamu 50 kutoka Syria 
wenye uzoefu katika utengenezaji na 
utumiaji wa mabomu ya mapipa wame-
wasili na kufanya kazi nchini Russia kwa 
wiki kadhaa.

Kulingana na taarifa zilizotolewa na 
gazeti la Guardian la Uingereza, liki-
wanukuu maofisa wa Ulaya wakisema 
wataalamu hao wanashirikiana na jeshi 
la nchi hiyo.

Taarifa hiyo ilieleza wataalamu wa 
utengenezaji wa silaha hiyo ya kiholela, 
ambayo iliharibu sehemu kubwa ya 
Syria wakati wa vita vya wenyewe kwa 
wenyewe, walitumwa nchini humo ku-
saidia kuendeleza operesheni za kivita 
nchini Ukraine.

Uwepo wao nchini Russia kunaweza 
kuwa moja ya sababu zinazoelezea za 
Marekani na Ulaya kwamba jeshi la Rus-
sia  linaweza kujiandaa kutumia silaha 
za kemikali nchini Ukraine.

Kulingana na wataalamu hao, kutoka-
na na kiwango cha chini cha usahihi, ma-
bomu ya pipa hutumiwa hasa katika hali 
ya rasilimali ndogo na ukosefu wa silaha 
nyingine. Silaha ya aina hiyo ilitumika na 
kuleta madhara makubwa nchini Syria.

“Tunajua kwamba kuna uwezeka-
no wa kutumia mabomu ya pipa, la-
kini ikiwa jeshi la Russia litatumia huko 
Ukraine, watapoteza kwa sababu tutajua 
ni nani aliyefanya hivyo, na uwezekano 
mkubwa bado watauawa,” maofisa wa 

Ulaya ambao hawakutajwa waliiambia 
The Guardian.

Mwenyekiti AU kuzuru Russia, 
Ukraine

RAIS wa Senegal Macky Sall, amesema 
atasafiri katika nchi za Russia na Ukraine 
hivi karibuni kama mwenyekiti wa Umo-
ja wa Afrika.

Sall alisema kuwa amepokea mamlaka 
ya wakuu wengine wa nchi wa AU kufan-
ya safari hizo.

Katika mkutano wa pamoja na Kanse-
la wa Ujerumani anayezulu Afrika Olaf 
Sholz, alisema Afrika ina nia ya kuona 
amani kupitia mazungumzo kati ya 
Ukraine na Russia.

Kiongozi huyo wa Senegal alisema 
Russia ilitoa mwaliko wa kufanya ziara 
huku rais wa Ukraine akieleza haja ya 
kuwasiliana na wakuu wa nchi za Afrika.

Mgogoro wa Russia na Ukraine ume-
katiza usambazaji wa nafaka na mafuta 
ya kupikia, na hivyo kuzidisha uhaba wa 
chakula hasa katika nchi maskini za Af-
rika kutokana na kupanda kwa bei.

Bei ya mafuta duniani pia imepanda 
kutokana na hilo, na kuongeza mzigo wa 
gharama kwa nchi nyingi.

Ukraine inaweza kupoteza 
wanajeshi 100 kila siku

Ukraine huenda inapoteza kati ya 
wanajeshi 50 hadi 100 katika eneo la 
mashariki kila siku.

Rais Volodymyr Zelensky, alisema 

hayo wakati wa mkutano na waandishi 
wa habari Juzi.

Alisema waliouawa walikuwa waki-
ilinda Ukraine katika mwelekeo mgumu.

Zelensky hakufafanua zaidi lakini 
maoni hayo yanaonekana kuwa ni dalili 
ya uwepo wa hasara za kijeshi na kuone-
kana eneo hilo kuna mapigano makali.

Vikosi vya Russia vimeongeza juhudi 
zao za kuteka miji ya eneo la Donbas 
mashariki, kwa kuulenga mji wa Severo-
donetsk.

Hakuna wa kunitenganisha na 
mume wangu, Mke wa Zelensky

Mke wa Rais wa Ukraine, Olena Zelen-
sky amefanya mahojiano ya nadra akiwa 
na mumewe Volodymyr Zelensky.

Hii ni mara ya pili kwa wanandoa hao 
kuonekana wakiwa pamoja tangu kuan-
za kwa vita nchini Ukraine.

Familia ya Zelensky ilipelekwa mahali 
pasipojulikana kwa sababu za kiusala-
ma.

Olena alieleza katika video kuwa, cho-
chote hakiwezi kumchukua mumewe 
hata vita pia haviwezi. Aliongeza 
kama familia nyingine nchini Ukraine, 
wameathirika pia na vita hivyo.

Lakini alisisitiza kuwa anaelewa 
umuhimu wa kazi yake.

“Hatujaonana kwa zaidi ya miezi miwi-
li, tunazungumza tu kwa simu, na nime-
furahi sana kwa nafasi hii, kwani maho-
jiano haya angalau yanafanya tunakuwa 
pamoja,” alisema Olena. BBC

Mvua imesababisha mafuriko na kuharibu miundombinu katika mji wa Natal nchini Afrika Kusini juzi. PICHA: BBC

Wanafamilia ya kanali Sayad Khodai wakiwa wamezunguka gari lake 
baada ya kuuawa akiwa ndani ya gari hilo. PICHA: BBC

Kanali wa jeshi Iran auawa
TEHRAN, Iran

KANALI wa Jeshi la Walinzi 
wa Mapinduzi ya Iran (IRGC), 
Sayad Khodai, ameuawa kwa 
kupigwa risasi mjini Tehran.

Watu wawili wenye silaha 
waliokuwa kwenye pikipiki 
wanaripotiwa kumpiga risasi 
Kanali Khodai mara tano 
kwenye gari nje ya nyumba 
yake.

Hakuna kundi lililodai 

kuhusika na shambulizi hilo 
la juzi, huku msako unaen-
delea kuwatafuta watu hao 
wenye silaha.

Kumekuwa na ukiukaji wa 
usalama nchini humo tangu 
2020 wakati mwanasayansi 
mashuhuri wa nyuklia alip-
ouawa.

Picha kutoka eneo la tukio 
zinaonyesha mwanaume 
aliyemwagika damu akiwa 
amejilaza kwenye gari huku 

akiwa amejifunga mkanda 
wa kiti.

Kanali Khodai alikuwa 
mwanachama mkuu wa Kiko-
si cha wasomi cha Quds, tawi 
la IRGC ambao kinaendesha 
operesheni nje ya nchi.

Marekani inakishutumu 
kikosi hicho kwa kuunga 
mkono mashirika ya kigaidi 
na kuhusika na mashambu-
lizi katika eneo la Mashariki 
ya Kati. BBC

Uganda 
haitadhibiti 
gharama za 
maisha
KAMPALA, Uganda

RAIS wa Uganda, Yoweri Musev-
eni, amesema serikali haitaingilia 
kati hali ya sasa ya kiuchumi na 
kupanda kwa gharama ya maisha 
nchini humo.

Bei za bidhaa za mafuta, mali 
ghafi inayoagizwa kutoka nje ya 
nchi, pamoja na chakula, zimeku-
wa zikipanda katika miezi mich-
ache iliyopita.

Mfumko wa bei nchini Uganda 
umefikia asilimia 4.9, kiwango hiki 
cha juu zaidi kuwahi kushuhudiwa 
tangu mwaka 2017.

Katika hotuba yake kwa taifa 
kupitia tel-
evisheni juzi 
usiku, Musev-
eni alisema 
ruzuku ya 
serikali au 
kuondolewa 
kwa ushuru wa 
bidhaa zinazo-
agizwa nje ya 
nchi kutaporo-
mosha uchumi.

Kutumia kwa akiba ya kitaifa 
kwa ununuzi wa bidhaa hizo 
za bei ghali kutakuwa na athari 
kubwa, kiongozi huyo alieleza.

Akiba ya sarafu ya kigeni nchini 
Uganda kwa sasa ni zaidi ya bilio-
ni nne. Museveni (pichani) alisema 
nchi inatakiwa kutumia bidhaa za 
kuagizwa ambazo inaweza ku-
mudu pekee.

Pia aliwashauri wananchi 
kubadilisha ngano ya bei ghali 
badala ya vyakula vinavyopa-
tikana nchini kama vile mtama, 
mahindi, ndizi mbichi na mihogo.

Sehemu kubwa ya Uganda ina 
uwezo wa kuzalisha vyakula kwa 
wingi, familia nyingi zinategemea 
kilimo cha kujikimu.

Kati ya mwaka 2020 na 2021, 
kilimo kilichangia takribani 
asilimia 23.7 ya Pato la Taifa la 
nchi. Lakini hata bei za vyakula 
vinavyozalishwa nchini vimekuwa 
vikipanda, hasa mijini, kutokana 
na gharama za usafirishaji.

Raia wa Uganda wanalazimika 
kununua kiasi kidogo cha vitu vya 
msingi au kuegesha magari yao ili 
kukabiliana na mzozo huo.



Jumanne Mei 24, 202220 

Habari micHezo

Na Shufaa Lyimo

TIMU ya Taifa ya Tanzania 
ya mchezo wa Baseball, im-
eanza vema mashindano ya 
Afrika ya Baseball 5 baada ya 
kuifunga Zambia kwa ushin-
di wa pointi 18-4, mchezo 
ambao ulipigwa jana asubuhi 
kwenye Uwanja wa Ndani wa 
Taifa jijini Dar es Salaam.

Katika mashindano hayo 
yaliyoanza kutimua vumbi 
Dar es Salaam huku yak-
itarajiwa kumalizika Ijumaa 
wiki hii, awali Tanzania iliku-
wa icheze dhidi ya Misri, la-
kini ratiba hiyo ilibidi ibadil-
ishwe kutokana na Wamisri 
hao kuchelewa kufika.

Akizungumza jijini Dar es 
Salaam jana, baada ya ku-

malizika kwa mchezo huo 
Kocha Mkuu wa timu ya Taifa 
ya Baseball ya Tanzania, 
Maclina Mutabuzi, alisema 
amefurahishwa na matokeo 
hayo kwani maandalizi ya 
muda mrefu waliyoyafanya  
yamewasaidia kupata ushin-
di huo.

“Nimeyapokea kwa furaha 
matokeo haya, tumeanza 
vizuri, wachezaji wangu 
walipambana hatimaye tu-
kaibuka na ushindi huo kwa 
kuwazidi kwa pointi nyingi,” 
alisema Mutabuzi.

Alisema licha ya wapinzani 
wao wa awali, Misri kushind-
wa kutokea, haijawagharimu 
kwani uongozi ulikaa haraka 
na kuamua kupanga ratiba 
nyingine.

Alisema kwa matokeo hayo 
mpaka sasa tayari wameona 
mwanga wa kufuzu kush-
iriki Kombe la Dunia litaka-
lofanyika Septemba mwaka 
huu nchini Mexico.

Kwa upande wa nahodha 
wa timu hiyo, Abdul Mounim 
Ally, alisema wamefurahi ku-
pata ushindi huo na kwamba 
lengo lao ni kusonga mbele 
na hatimaye kufuzu.

“Tumefurahi kushinda 
mchezo wetu wa kwanza 
japo wapinzani wetu wali-
jipanga na sisi tulijipanga,” 
alisema Ally.

Nahodha huyo alisema 
amejifunza mambo mengi 
kupitia mashindano hayo 
kutoka kwenye timu ambazo 
zimekuja kushiriki.

“Nimejifunza aina ya 
uchezaji kutoka kwa 
wachezaji wa  mataifa men-
gine, vile vile nimeona wana-
shangilia sana mataifa yao na 
sisi Watanzania tunapaswa 
kuiga mfano huo,” alisema.

Mchezo mwingine ambao 
ulichezwa jana ni kati ya 
Ghana na Tunisia, ambapo 
Watunisia hao waliibuka na 
ushindi.

Mashindano hayo ambayo 
ni mara ya kwanza kufanyika 
nchini, yataendelea tena leo.

Tanzania imepangwa Kun-
di B na timu ya Burkina Faso, 
Zambia, Kenya na Misri am-
bayo haijafika pointi zao zita-
gawanywa kwenye timu zote 
ambazo zilipangwa kucheza 
nayo.

Mpole aMshangaa Mayele 
kulalaMa Mabeki kuMkaMia
Na Adam Fungawango

K
INARA wa mabao 
kwenye Ligi Kuu 
Tanzania Bara, 
George Mpole, ame-

pingana na kauli ya straika 
wa Yanga, Fiston Mayele 
kuwa mabeki wanakamia 
sana, akidai hakuna mlinzi 
yeyote atakayeweza kum-
wachia mshambuliaji afunge 
kirahisi.

Akizungumzia maendeleo 
na mafanikio yake kwenye 
ligi msimu huu, wakati huu 
akiwa tayari mpaka juzi ame-

pachika mabao 14 kwenye 
Ligi Kuu, akichaguliwa pia 
kuwa mchezaji bora wa mwe-
zi uliopita, Mpole mchezaji 
wa zamani wa Majimaji, na 
Polisi Tanzania kwa sasa 
akiichezea Geita Gold FC, 
alisema mabeki wa Tanza-
nia wana viwango vya hali ya 
juu, hivyo hawakamii na wala 
hawalegezi, ila ni kwa straika 
mwenyewe kuwasababisha 
wafanye makosa.

“Kwangu mimi siwezi kuse-
ma kama mabeki wa Ligi Kuu 
wanakamia au wanalegeza, 
naweza kusema tu wana vi-

wango vikubwa, lakini kila 
mechi zinavyozidi kupungua 
kila timu inakuwa na presha 
kubwa, inahitaji kukaa se-
hemu nzuri, kwa hiyo haku-
na beki ambaye atakubali 
kumpita au kufungwa kira-
hisi, hivyo ni lazima umlazi-
mishe afanye makosa uweze 
kuyatumia wewe kama 
mshambuliaji. 

“Mechi zimebaki chache tu 
ligi iishe, kwa hiyo ninavyoo-
na umakini umeongezeka tu 
kwenye timu, ndiyo maana 
inaonekana ni kama wanaka-
mia,” alisema Mpole.

Alisema hajawahi kuona 
beki ambaye anajipanga 
kumkaba straika kwa kum-
kamia na mwingine amkabe 
kawaida.

Hivi karibuni straika wa 
Yanga, Mayele ambaye kabla 
ya mechi ya jana dhidi ya 
Biashara United alikuwa 
na mabao 13, alisema kuwa 
mabeki wa Ligi Kuu wame-
kuwa wakimkamia ndiyo 
maana kwa siku za karibuni 
ameshindwa kufunga mabao, 
hata hivyo alifunga Ijumaa 
iliyopita dhidi ya Mbeya City, 
baada ya mechi nne kupita.

Tanzania yaanza vema Baseball 5 Afrika

L

Na Adam Fungamwango

GOLIKIPA wa zamani wa klabu 
za Simba na Yanga, Juma Kaseja 
ametoa tathmini yake kwa timu 
kongwe nchini, akidai msimu huu 
Yanga ina kikosi bora na wana 
wachezaji ambao wamekuja kuwa-
saidia kwenye mapungufu wali-
yokuwa nayo kwa muda mrefu, 
huku akisema kuwa wachezaji wa 
Simba wamechoka.

Kuhusu Yanga ambayo ali-
ichezea msimu wa 2014/15, Kaseja 
alisema: “Yanga wana timu nzuri 
msimu huu na wana wachezaji 
ambao wamekuja kuwasaidia 
kweli. Angalia golini kuna mtu 
anayesaidia sana eneo hilo na 
ndiyo sehemu ambayo walikuwa 
wanahangaika kwa muda mrefu, 
kusema kweli golini wamepata 
mtu sahihi na kwa straika ambaye 
amekuja kutibu eneo la kufunga 
mabao, ukisema Yanga siyo nzuri 
utakuwa unataka tu kusema lakini 
wanacheza vizuri na wana timu 
nzuri.”

Akiizungumzia Simba, alisema: 
“Simba naona wamechoka, wa-
mecheza mfululizo sana, michuano 
mbalimbali ya ndani ya ya ki-
mataifa, wana timu nzuri, lakini 
inatatizwa sana na uchovu wa 
wachezaji wake, kwa muda mrefu 
wamekuwa wakicheza mechi 
za kimataifa na za ndani bila 
kupumzika,” alisema kipa huyo 
ambaye aliichezea timu hiyo kwa 
miaka 11 kutoka 2003 hadi 2014.

Juma Kaseja  
achambua ubora  
Simba, Yanga

Wanafunzi wa Shule ya Sekondari Juhudi, ya Gongo la Mboto jijini Dares Salaam, wakifanya mazoezi ya kucheza mpira wa 
Magongo kwenye viwanja vya Jakaya Kikwete Dar es Salaam juzi. PICHA: JUMANNE JUMA

Na Shufaa Lyimo

MABONDIA watatu wa Tanza-
nia wanatarajiwa kwenda kush-
iriki mashindano ya Jumuiya ya 
Madola ya Ngumi za Ridhaa nchini 
Uingereza yatakayoanza  
kutimua vumbi Mei 27-31, mwaka 
huu. 

Akizungumza na waandishi wa 
habari jijini Dar es Salaam jana, 
Katibu Mkuu wa Shirikisho la 
Ngumi za Ridhaa nchini (BFT), Mu-
hamed Abubakari, aliwataja ma-
bondia hao kuwa ni Alex Michael 
ambaye atapigana katika uzani wa 
kilo 63.5, Kassim Selemani Bun-
dike (kilo 71) pamoja na Yusuph 
Lucas Changarawe atakayepigana 
uzito wa kilo 80.

“Mabondia wapo sita kambini 
ambao wanajiandaa na mashinda-
no ya kimataifa ya Ngumi za 
Ridhaa yatakayoanza kutimua 
vumbi Mei 27-31, mwaka huu, 
lakini hao niliowataja ndio ambao 
wamepangwa kwenda kuiwakili-
sha Tanzania kwenye mashindano 
ya Jumuiya ya Madola,” alisema 
Abubakari.

Katibu huyo alisema malengo 
yao ni kuona mabondia hao wa-
kirudi na medali za ushindi nyum-
bani kwa kufanya vizuri kwenye 
mashindano hayo.

Aidha, alisema anaishukuru 
serikali kusikia kilo chao cha muda 
mrefu cha kutopata medali za 
ushindi miaka mingi kwa kuamua 
kuwadhamini mabondia kuanzia 
kambi, malazi pamoja na chakula.

Mabondia watatu
kuzipiga Uingereza
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MILAN, Italia 

Z
LATAN Ibrahimovic ame-
bainisha kuwa mpango wake 
ndani ya AC Milan umeka-
milika wakati ‘Rossoneri’ 

hao wakitawazwa kuwa mabingwa 
wapya wa Serie A kwa mara ya 
kwanza baada ya miaka 11 - lakini 
mkongwe huyo hajakataa uweze-
kano wa kuendelea kucheza msimu 
mwingine.

Mshambuliaji huyo wa
 Sweden mwenye umri wa
 miaka 40, alianza kipindi
 cha pili cha maisha yake
 ya soka akiwa na Milan

 Desemba 2019, na amese-
ma hiyo ilikuwa kwa amri
 ya wakala wake wa muda

 mrefu, Mino Raiola, am-
baye alifariki mwishoni

 mwa Aprili.
Ibrahimovic alilitoa taji hilo la 

Milan kwa Raiola, ambaye alisema 
alimuunga mkono kwenda kui-
saidia timu hiyo. Mchezaji huyo wa 
zamani wa Juventus na Inter Milan 
pale San Siro amekuwa na matokeo 
ya ajabu, akiwa na wingi wa ma-

bao mapema na kuinua ari kwenye 
klabu hiyo na kuweka mwelekeo wa 
mafanikio yaliyofuata.

Msimu uliopita, Ibrahimovic ali-
funga mabao 16 katika mechi 26 
huku Milan ikimaliza nafasi ya pili 
kwenye Serie A, na msimu huu pia 
akiwa amecheza mechi 26, akianza 
12 pekee na kutikisa nyavu mara 
nane. Msimu huu alikuwa akisum-
buliwa na majeraha ya mara kwa 
mara, lakini ufanisi wa Ibrahimovic 
ulikuwa wa aina yake uwanjani.

“Niliporudi hapa, nakumbuka 
mwandishi wa habari kwenye 
mkutano na waandishi wa habari 
alisema kwamba, kwa kawaida wale 
wanaorudi walikokuwa wanaweza 
kufanya vibaya zaidi,” alisema Ibra-
himovic akiiambia DAZN baada ya 
ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Sas-
suolo, Jumapili.

“Nilimjibu kwamba nitapambana 
ili kuinua klabu na kushinda taji la 
Scudetto. Hakuna aliyeamini, lakini 
tuko hapa, tumefanya kazi kwa bidii 
na kujitolea sana.”

Ibrahimovic alikuwa mchezaji 
mkuu wa Milan waliposhinda taji 
la Serie A msimu wa 2010-11, baada 
ya hapo awali kuwa kinara wa Juve 

na Inter. Tangu wakati huo ame-
zichezea Paris Saint-Germain, Man-
chester United na LA Galaxy.

Alitambua juhudi zake za ucheza-
ji mwaka huu zimekuwa na ushawi-
shi mdogo kuliko katika kampeni 
mbili zilizopita, na mkataba wake 
unatarajiwa kumalizika mwezi ujao.

“Lakini nadhani nimekuwa 
muhimu kwa kundi hili nje ya 
uwanja,” aliongeza.

Milan walikusanya pointi 86 kwe-
nye Serie A msimu huu na kushinda 
taji hilo. Akimzungumzia Raiola, 
Ibrahimovic alisema: “Nalitoa taji 
hili kwa Mino Raiola. Hili ni taji la 
kwanza kutwaa bila yeye.

“Niliporudi Ulaya, nilikuwa kari-
bu na Napoli, kisha nikamuuliza ni 
wapi naweza kwenda kuleta mab-
adiliko na akajibu kuwa mimi pekee 
ndiye ninaweza kuiokoa Milan.”

Akizungumzia kuhusu kuende-
lea kucheza alisema: “Nina imani 
naweza kucheza msimu mwingine, 
haijalishi umri nilionao. Kama ni-
takuwa fiti nitaendelea kucheza na 
kucheza tena.”

Ibrahimovic alivuta sigara na 
kusherehekea kwa shampeni baada 
ya Milan kubeba Scudetto. 

   Autoa ubingwa wa Milan Serie A kwa aliyeku-
wa wakala wake Mino Raiola, asema...

HABARI MICHEZO

RICE KUBAKI WEST HAM 

DECLAN Rice, 23, atabaki West Ham licha ya 
Manchester United kuonyesha nia ya kutaka kum-
sajili nyota huyo wa England. (Mirror)

ALONSO AITAKA BARCA 

MLINZI wa Chelsea, Marcos Alonso, 31, anataka 
kuhama Stamford Bridge baada ya kuwa huko 
kwa miaka sita, na Barcelona wamepiga hatua 
katika mazungumzo kuhusu makubaliano binafsi. 
(Fabrizio Romano, Twitter)

TCHOUAMENI ANUKIA LIVER

KIUNGO wa kati wa Monaco na Ufaransa, Aure-
lien Tchouameni, 22, ameafikiana na Liverpool, 
lakini klabu hiyo bado inakabiliwa na kibarua 
kigumu kumpata mchezaji huyo ambaye pia 
anawaniwa na Real Madrid. (Mirror)

PHILLIPS ATAKIWA VILLA

ASTON Villa wamemweka kiungo wa kati wa 
Leeds United, Kalvin Phillips, 26, katika orodha ya 
wachezaji inaowalenga. (Telegraph)

LEAO AWANIWA MADRID

REAL Madrid wanataka kumsajili msham-
buliaji wa AC Milan, Rafael Leao, 22, baada ya 
Kylian Mbappe kuamua kubaki Paris St-Germain. 
(Marca)

LINGARD NA WEST HAM

WEST Ham wamewasilisha dau la kutaka 
kumnunua winga wa Manchester United, Jesse 
Lingard, 29, ambaye mkataba wake unamalizika 
Juni. Lingard alifunga mabao katika mechi 16 za 
Ligi Kuu wakati alipokuwa na ‘Wagonga Nyundo’ 
hao wa London msimu wa 2020-21. (Mail)

LENO AWANIWA BENFICA

BENFICA wanataka kumsajili kipa wa Arsenal, 
Bernd Leno, 30, ambaye ameshika nafasi ya pili 
nyuma ya Aaron Ramsdale kama chaguo la kwan-
za la kocha Mikel Arteta. (Correio da Manha)

TELLES KURUDI PORTO

FC Porto wanapania kumsajili tena kiungo 
wa Manchester United na Brazil, Alex Telles, 29, 
msimu huu wa majira ya joto. (Correio da Manha)

SALIBA KUBAKI ARSENAL

MLINZI wa Arsenal, William Saliba, 21, anataka 
kubaki Marseille, ambako amekuwa akicheza kwa 
mkopo. (Goal)

EKITIKE NA NEWCASTLE

KLABU ya Newcastle imejizatiti kumsajili 
mshambuliaji, Hugo Ekitike, 19, ambaye anacheza 
kule Reims - lakini wanakabiliwa na upinzani ku-
toka kwa Borussia Dortmund. (Fabrizio Romano, 
Twitter)

KAMARA SAFI VILLA

KLABU ya Aston Villa wanakaribia kumsajili 
kiungo wa kati, Boubacar Kamara, 22, kutoka Mar-
seille kwa uhamisho wa bure. (Matteo Moretto, 
Twitter)

ZISIKUPITE

Jumanne Mei 24, 2022

IBRAHIMOVIC: NITAENDELEA 
KUCHEZA MSIMU MWINGINE
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BAYERN 
WAONYWA 
KUHUSU 
LEWANDOWSKI 
KUTUA BARCA

MUNICH, Ujerumani 

B
AYERN Munich ni “historia” 
kwa Robert Lewandowski 
huku wakati huo akitaka ku-
timiza “ndoto” ya kuhamia 

Barcelona, kwa mujibu wa wakala wa 
mshambuliaji huyo, Pini Zahavi.

Maswali yamebaki kuhusu mus-
takabali wa Lewandowski baada ya 
kusema anataka kuondoka Bayern na 
amekataa kusaini mkataba mpya.

Lewandowski alisema hakuna lolote 
jipya kwenye ofa ya mkataba mpya ali-
yopewa, huku mkataba wake wa sasa 
ukimalizika mwishoni mwa msimu 
huu na mabingwa hao wa Bundesliga.

Hata hivyo, Mtendaji Mkuu wa Bay-
ern, Oliver Kahn alisisitiza Jumamosi 
kwamba “ofa halisi” ilikuwa mezani, 
huku Mkurugenzi wa Michezo, Hasan 
Salihamidzic akimshutumu Zahavi 
kwa kujaribu kumgeuza kichwa mteja 
wake.

Zahavi alimjibu Salihamidzic huku 
akiwaonya Bayern kuwa halitakuwa 
jambo la busara kukataa kumwachia 
Lewandowski kwa uhamisho wa bure, 
wala kumnyima fursa ya kujiunga na 
Barca ya Xavi.

“Kwa Lewandowski, Bayern ni histo-
ria,” Zahavi alIiambia BILD. 

“Robert ana nafasi ya kuhamia klabu 
ambayo amekuwa akiitamani siku zote. 
Kwa nini Bayern inamnyima nafasi hii?

LONDON, England

JURGEN Klopp alitoa 
pongezi zake kwa Pep Guar-
diola na Manchester City 
baada ya kutoka nyuma 
na kuwafunga Aston Villa 
na kutwaa taji la Ligi Kuu 
England siku ya mwisho ya 
msimu wa 2021/22, juzi.

City walikuwa wamefung-
wa na Villa mabao 2-0 baada 
ya dakika 70, lakini mabao 
matatu katika kipindi cha 
pili ndani ya dakika sita yali-
badilisha mambo na kupata 
taji la ligi.

Liverpool waliwafunga 

Wolves mabao 3-1 kwenye 
Uwanja wa Anfield, ingawa 
hawakuweza kuwazuia City 
kushinda taji lao la nne nda-
ni ya miaka mitano.

‘Wekundu’ hao bado wako 
mbioni kushinda taji la tatu 
msimu huu, wakiwa tayari 
wametwaa Kombe la EFL 
na FA, huku fainali ya Ligi 
ya Mabingwa Ulaya dhidi ya 
Real Madrid ikiwasubiri Ju-
mamosi. Man City walishin-
da ligi taji hilo kwa kufikisha 
pointi 93, huku Liverpoool 
wakimaliza na pointi 92 ka-
tika mbio hizo za ubingwa.

“Hongera Man City na 

Pep Guardiola. Asante kwa 
Aston Villa na Wolverhamp-
ton kwa kufanya mchezo 
mzuri,” alisema Klopp aki-
iambia Sky Sports baada ya 
mchezo huo.

“Sio matokeo tuliyotaka. 
Ulikuwa ni mchezo wa ku-
pindua matokeo. Sijui ma-
tokeo haswa, lakini najua 
(Villa) walikuwa mbele kwa 
bao 1-0 - walikuwa mbele 
kwa mabao 2-0 pia?

“Huwezi kufanya zaidi ya 
kutoa ubora wako kabisa na 
ndivyo vijana walivyofanya. 
Tuliikimbiza timu bora zaidi 
duniani.”

Klopp awapongeza Guardiola, City
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Stergomena aipongeza timu ya Gofu Wanawake 

SERENGETI GIRLS HAIJAMALIZA 
KAZI KWA CAMEROON - SHIME

Na Saada Akida 

WAZIRI wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga 
Taifa, Dk. Stergomena Lawrence Tax, 
amesema kuna  mengi ya kujivunia 
kwa timu ya Jeshi la Ulinzi la Wanan-
chi wa Tanzania ya Gofu ya Wan-
awake (TPDF Lugalo Golf Club) yaki-
wamo ya kuitangaza Tanzania ndani 
na nje ya nchi. 

Kauli hiyo alitoa juzi katika ufun-
gaji wa mashindano ya ‘Lugalo Ladies 
Open 2022’ yaliyofanyika siku mbili, 
Jumamosi na Jumapili katika viwanja 
vya klabu hiyo vilivyopo Kawe, Dar es 
Salaam.

Mashindano hayo yalishirikisha 

klabu sita za wanawake ambazo ni 
Dar es Salaam Gymkhana, Arusha, 
Kilimanjaro, TPC, Morogoro na wa-
chezaji wawili kutoka Uganda.

Akizungumza na gazeti hili jana, 
Stergomena alisema timu hiyo 
imeendelea kufanya vizuri kwa kui-
buka washindi inapocheza na timu za 
ndani na hata zile za nje ya nchi.

“Yapo mengi ya kujivunia katika 
klabu hii, hasa Timu ya Gofu ya Wa-
nawake, kweli inaitangaza Tanzania 
ndani na nje ya nchi na hasa inapo-
cheza nje ya nchi,” alisema.

Alisema timu hiyo ilishinda ilivyo-
cheza na nchi za Nigeria,  Ghana, Ke-
nya na Uganda, pia imeweza kutoa 

mchango mkubwa kwa timu ya taifa.
“Wito wangu kwa kampuni,  taasisi 

na wadau mbalimbali wa michezo, ni 
kuchangia harambee ili timu ya Wan-
awake ya Lugalo ijiandae vizuri, pia 
kuongeza uwezo katika mazoezi yao, 
ninachangia Sh. milioni 25 katika ha-
rambee hii,” alisema.

Naye Mwenyekiti wa Klabu ya 
Lugalo, Brigedia Jenerali Mstaafu, Mi-
chael Luwongo, alisema klabu hiyo 
inaongoza kwa idadi kubwa wache-
zaji wanawake.

Alisema mashindano hayo 
yamepangwa na kuratibiwa na wa-
nawake wenyewe kwa ajili ya kuleta 
ushindani.

Mchezaji wa Gofu, Angel Eaton (katikati), akikabidhiwa kikombe na Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga 
Taifa, Dk. Stergomena Lawrence Tax (kushoto), baada ya kutangazwa mshindi kwenye shindano la wanawake 
(Lugalo Ladies Open 2022), lililomalizika mwishoni mwa wiki, Lugalo, Dar es Salaam. Kulia ni Meneja wa 
Kampuni ya Ndege ya Qatar nchini Tanzania, Anil Sreenivasan. NA MPIGAPICHA WETU

Na Saada Akida

K
OCHA Mkuu wa timu ya 
Taifa ya Wanawake ya Tan-
zania chini ya umri wa miaka 
17 (Serengeti Girls), Bakari 

Shime, amesema bado wana kazi 
kubwa ya kujipanga kwa mbinu to-
fauti kwa ajili ya mechi ya marudiano 
dhidi ya Cameroon, kuwania kufuzu 
Kombe la Dunia.

Kikosi cha Serengeti Girls, 
juzi kilifanikiwa kuibuka

 ushindi wa mabao 4-1 ugen-
ini dhidi ya Cameroon katika

 mchezo wa kwanza
 uliopigwa Uwanja wa Ah-

madou Ahidjo jijini Yaounde.

Serengeti Girls itakuwa mwenye 
katika Uwanja wa Amaan, Visiwani 
Zanzibar kwenye mchezo maru-

diano, ambao sasa itakuwa ikihitaji 
sare yoyote au kutoruhusu kufungwa 
zaidi ya mabao 2-0, ili kukata tiketi 
kushiriki Fainali za Kombe la Dunia 
kwa wasichana chini ya umri wa mi-
aka 17, mwaka huu nchini India.

Akizungumza na gazeti hili jana, 
Shime aliwapongeza wachezaji 
wake kwa kupambana na kujitolea 
kwa hali na mali katika kuhakikisha 
wamefanya kile ambacho ameki-
fundisha katika mazoezi na kuki-
hamishia uwanjani kwenye mchezo 
huo.

Alisema ushindi wa juzi ni moja ya 
msingi mzuri kwa mchezo wao wa 
marudiano kwa sababu wanahitaji 
kujiandaa kimbinu na kiufundi ku-
hakikisha wanapata matokeo mazuri 
katika mchezo wa marudiano.

“Nawapongeza wachezaji wangu 
wamefanya kile nilichowapa mazoezi 
na ushindi huo kwetu ni msingi 

mzuri na furaha hii si ya muda mrefu 
kwa sababu tuna kibarua kingine 
katika mchezo wetu wa marudiano 
dhidi ya Cameroon, tutakaocheza 
nyumbani,” alisema Shime.

Katibu Mkuu wa Shirikisho la Soka 
Tanzania (TFF), Wilfred Kidao, pia 
amewapongeza wachezaji hao kwa 
kupambana na kuibuka na ushindi 
kwa sababu mechi ilikuwa ngumu na 
ya ushindani mkubwa.

Alisema baada ya mechi hiyo wa-
chezaji wanarejea kambini kujiandaa 
na mchezo wa marudiano kuhakiki-
sha wanaendeleza walipoishia kwa 
kutafuta matokeo katika mchezo wa 
marudiano.

“Mechi bado haijaisha, tunaenda 
kumaliza kazi nyumbani, tunatakiwa 
kujipanga mara mbili zaidi kiufundi 
na kuwajenga kisaikolojia na akili 
wachezaji wetu kwa sababu mchezo 
huo ni fainali kwetu,” alisema Kidao.

Pep Guardiola. Asante kwa 
Aston Villa na Wolverhamp-
ton kwa kufanya mchezo 
mzuri,” alisema Klopp aki-
iambia Sky Sports baada ya 
mchezo huo.

“Sio matokeo tuliyotaka. 
Ulikuwa ni mchezo wa ku-
pindua matokeo. Sijui ma-
tokeo haswa, lakini najua 
(Villa) walikuwa mbele kwa 
bao 1-0 - walikuwa mbele 
kwa mabao 2-0 pia?

“Huwezi kufanya zaidi ya 
kutoa ubora wako kabisa na 
ndivyo vijana walivyofanya. 
Tuliikimbiza timu bora zaidi 
duniani.”

Klopp awapongeza Guardiola, City



GAZETI HILI HUTOLEWA NA KUCHAPISHWA NA THE GUARDIAN LIMITED, S.L.P 31042

Jumanne Mei 24, 2022

Na Adam Fungamwango

B
AO la Mkenya Collin Opare, kati-
ka dakika ya 77, liliinyima Yanga 
nafasi ya kubakiza pointi moja 
kutangazwa bingwa wa Ligi Kuu 

Bara msimu wa 2021/22 baada ya timu 
hizo kutoka sare ya 1-1 kwenye Uwanja 
wa CCM Kirumba jijini Mwanza jana.
Straika Mkongomani Fiston

 Mayele, anayekimbizana
 na George Mpole wa Geita

 Gold FC kwenye mbio za
 kuwania Kiatu cha Dhahabu

 Ligi Kuu Bara, aliitanguliza
 Yanga kupata bao la kuon-

goza dakika ya 74 kabla
 ya wenyeji hao kuchomoa 

dakika tatu baadaye kupitia 
kwa Opare.

Kwa bao hilo, sasa Mayele ana mabao 
14 sawa na Mpole ambaye juzi alitimiza 
idadi hiyo wakati wakitoka sare ya bao 
1-1 dhidi ya Mabingwa Watetezi, Simba 
uwanjani hapo.

Vinara hao wa Ligi Kuu walikuwa wa-
nahitaji pointi tatu kubakiza moja tu ili 
waweze kutangazwa kuwa mabingwa 
kwa msimu wa 2021/22, lakini walipun-
guzwa kasi na sasa wanahitaji ushindi 
kwenye mechi inayofuata dhidi ya Coast-
al Union Juni 8, mwaka huu katika Uwan-
ja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam.

Iwapo itapata ushindi kwenye mechi 
hiyo, itafikisha pointi 67, ambazo Simba 

    Biashara yaigomea kubakiza 
alama moja, Mayele, Mpole ni vita...

UKURASA  22Bayern waonywa kuhusu Lewandowski 

Winga wa Yanga, Faridi Mussa, akimiliki mpira dhidi ya safu ya ulinzi ya Biashara United kwenye mechi ya Ligi Kuu 
Bara iliyopigwa Uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza jana na kumalizika kwa sare ya bao 1-1. MPIGAPICHA WETU

Na Adam Fungamwango

KOCHA Mkuu wa Simba, Pablo 
Franco, ameonekana kuisikitikia 
timu yake ya Simba na kusema 
wachezaji wake wanaonekana 
kushindwa kabisa kupambana in-
apocheza na timu za katikati au juu 
ya msimamo wa Ligi Kuu Tanzania 
Bara, akisema ni jambo lisilopen-
deza kwa klabu kubwa kama hiyo.

Wakati akiongea hayo, Kocha 
Mkuu wa Geita Gold, Fred Felix 
Minziro, amelalamikia umakini kwa 
wachezaji wa Kitanzania, akidai 
kama wangekuwa makini kidogo, 
basi mechi ya juzi dhidi ya Simba 
kwenye Uwanja wa CCM Kirumba 
timu yake ingeondoka na ushindi na 
wala isingekuwa sare ya bao 1-1.

Makocha wote wawili waliongea 
hayo baada ya kumalizika kwa 
mechi hiyo ya raundi ya 25 ya 
Ligi Kuu Tanzania Bara huku Pablo 
akionekana kukikatia tamaa kabisa 
kikosi chake akisema anafikiri sasa 
kimedhohofika kabisa kimwili na 
kiakili.

“Uhalisia ni kwamba hatuchezi vi-
zuri tunapokuwa ugenini, sina nina-
choweza kubadilisha kwa jambo 
hilo. Kiwango cha wachezaji wangu 
kilikuwa chini sana, siyo kiungo 
tu pekee, ila timu nzima, mistari 
yote, kuzuia, kushambulia, na hata 
mipira ya kutenga, nafikiri kwa 
sasa tumedhohofika kabisa kim-
wili, na kiakili, leo (juzi) hatukuwa 
sawa kabisa na hatukuwa na tamaa 
ya ushindi ukilinganisha na mechi 
zilizopita,” alisema kocha huyo raia 
wa Hispania na kuongeza.

“Baada ya dakika 60 tulisam-
baratika kabisa, tuko kwenye 
wakati mgumu, mara kwa mara 
tunakabiliwa na majeruhi na hicho 
ndicho kiwango chetu cha sasa, kila 
tunapokabiliana na timu za katikati 
na juu ya msimamo tumeshindwa 
kabisa kupambana, bila shaka 
haitoshi kwa klabu kubwa kama 
Simba,” alilalama Pablo.

Naye Minziro aliwalalamikia 
wachezaji wake kutokuwa makini 
kwani waliikamata mechi na ha-
wakustahili kutoka sare.

“Nikiri tumepambana na timu 
kubwa na zuri, ila umakini kwa 
wachezaji wetu wa Kitanzania 
bado, wachezaji wangu wangekuwa 
makini wangeweza kufunga mabao 
mawili au matatu mwishoni mwa 
mchezo. Walishindwa kumalizia 
mipira, tungekuwa makini hii mechi 
ya leo (juzi) isingekuwa sare, tung-
eshinda,” alisema Minziro.

Pablo sasa 
asikitishwa na 
uchezaji Simba

Yanga bado pointi 3 bingwa

MILIKI...

yenye pointi 51 haiwezi kuzifikia kwani 
hata kama ikishinda mechi zote tano il-
izobakisha itafikisha alama 66 tu.

Kwenye mechi ya jana ambayo hadi 
mapumziko hakukuwa na lolote, ma-
bao yote mawili yalifungwa dakika 16 za 
mwisho kabla mechi kumalizika.

Mayele alifunga bao hilo baada ya 
kupokea mpira mrefu wa Saido Ntiba-
zonkiza ulimsababisha mfungaji kukim-
bizana na mabeki wawili wa Biashara 
United ambao hawakuwa na la kufanya 
zaidi ya kumsindikiza, hali iliyosababisha 
kipa kutoka golini.

Wakati akitoka, Mayele aliudokoa kwa 
juu, ukampita kipa huyo na kujaa wavuni 
kuhesabu bao la kwanza kwenye mechi 
hiyo.

Bao hilo lilidumu kwa dakika tatu 
kabla ya Opare kupachika la kusawazi-
sha akiunganisha krosi iliyochongwa na 
Mkenya mwenzake, Ambrose Awio. 

Mechi ilianza kwa Chico Ushindi 
kuikosesha Yanga bao dakika ya 10 tu ya 
mchezo, baada ya kumegewa pande na 
Faridi Mussa, dakika tatu baadaye, Fiston 
Mayele alipiga krosi safi ambayo Feisal 
Salum alitakiwa kuugusa mpira utum-
bukie ndani ya nyavu, lakini alikosa.

Mfululizo wa Yanga kukosa mabao ul-
iendelea, Dickson Ambundo naye iliku-
wa zamu yake dakika ya 23, alipomegewa 
pasi ya kisigino na Mayele, akiwa ndani 

ya eneo la hatari alipiga shuti kubwa aka-
paisha mpira juu.

Shambulizi pekee la Biashara United 
kipindi cha kwanza lilikuwa dakika ya 30 
wakati Atupele Green alipopewa pande 
na Ramadhani Chombo ‘Redondo’, kwa 
mshangao wa wengi, akiwa yeye na kipa 
Aboutwalib Mshery, si tu kwamba alipiga 
shuti kubwa juu, lakini pembeni kabisa 
ya lango.

Chico, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasi 
ya Congo aliupata mpira akiwa nje kido-
go ya eneo la hatari, akamlamba chenga 
nahodha wa Biashara United Abdulma-
jid Mangalo na kuingia ndani, lakini shuti 
lake lilishindwa kulenga lango na kutoka 
nje.

Timu zote zilifanya mabadiliko kip-
indi cha pili Yanga ikiwatoa Dickson 
Ambundo, Ushindi, Farid Mussa na Yas-
sin Mustapha, ikiwaingiza Denis Nkane, 
Ntibazonkiza, Jesus Moloko na Heri-
tier Makambo, huku Biashara United iki-
waingiza Benson Magige, Shaaban Ada 
ambaye naye baadaye alitoka, kuchukua 
nafasi za Atupele, Cristin Zigah, huku 
Tabo Donald akiingia nafasi ya Ada.

Ni mabadiliko ambayo yaliifanya 
mechi hiyo kuwa ya wazi zaidi na kush-
ambuliana kwa zamu hadi kupatikana 
kwa mabao hayo. Yanga sasa imefikisha 
pointi 64 kileleni wakati Biashara imefik-
isha pointi 24, ikiwa nafasi ya 14.
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